

# Thế chiến quốc - Bắc Triều Tiên - 1



## [Thế chiến quốc - Bắc Triều Tiên \(1\)](#)

[Liên minh Nga - Kim Jong Un đáng lo ngại như thế nào?](#)

[An ninh Triều Tiên khử trùng ghế của Kim Jong Un tại cuộc họp với Putin](#)

[Lãnh đạo Bắc Triều Tiên rời Nga với món quà biểu tượng: 5 drone quân sự](#)

[Mỹ, Nhật quan ngại về hợp tác quân sự Bắc Triều Tiên-Nga](#)

[Kim Jong Un tham quan căn cứ oanh tạc cơ hạt nhân chiến lược của Nga](#)

[Thượng đỉnh Putin-Kim: Cái nhìn xa hơn thỏa thuận vũ khí](#)

[Trung Quốc có thể lo lắng trước mối quan hệ Nga-Triều](#)

[Lịch sử đảo chiều trong cuộc chiến mà các quốc gia trên bán đảo Triều Tiên trở thành nhà cung cấp vũ khí](#)

[Ông Kim Jong Un thi sát các nhà máy chiến đấu cơ ở vùng Viễn Đông Nga](#)

[Ông Putin nhận lời mời của Kim Jong-un đến thăm Triều Tiên](#)

[Ông Putin nói 'có khả năng' hợp tác quân sự với Kim Jong Un](#)

[Thượng đỉnh Kim – Putin và cuộc « mặc cả » đối vũ khí lấy lương thực ?](#)

[Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Nga, gặp tổng thống Putin để thảo luận cung ứng vũ khí](#)

[Nga, Bắc Triều Tiên tăng cường quan hệ: Thách thức mới về an ninh đối với phương Tây](#)

[Quan chức Nga và Trung Quốc dự Quốc Khánh Bắc Triều Tiên](#)

[Kim Jong Un đón tiếp các vị khách Trung Quốc và Nga tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên](#)

[Kim Jong Un: Tăng cường quan hệ với Nga là “ưu tiên tuyệt đối” của Bắc Triều Tiên](#)

[Ông Putin và ông Kim Jong Un thảo luận các vấn đề quân sự, chiến tranh Ukraine, vệ tinh](#)

[Bên trong đoàn tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có gì?](#)

[Nga bị mất trộm bí quyết chế tạo tên lửa](#)

[Tin tức Triều Tiên tấn công hãng sản xuất phi đạn hàng đầu của Nga](#)

[Mỹ - Nhật - Hàn tăng cường hợp tác toàn diện đối phó với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc](#)

[Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng Nga thúc Triều Tiên tăng cường vũ khí cho Moscow](#)

[Máy bay ném bom B-52 Mỹ tập trận với Hàn Quốc giữa căng thẳng Triều Tiên](#)

[Việt Nam, Hàn Quốc phối hợp về hạt nhân Triều Tiên, vực dậy thương mại và đầu tư](#)

[Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chia sẻ thông tin về các vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa](#)

## [Liên minh Nga - Kim Jong Un đáng lo ngại như thế nào?](#)

Capture à partir de :[BBC](#)

Jean Mackenzie

BBC News, Seoul



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Liệu có một liên minh đang phát triển giữa ông Kim và ông Putin?

**Thông tin về kế hoạch thăm Nga trong tháng này của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã gây lo ngại cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ.** Ông Kim và Tổng thống Vladimir Putin dự định bàn về khả năng Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Moscow để ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, giới chức Mỹ cho hay. Nhìn bề ngoài, một thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Bắc Hàn và Nga hoàn toàn có thể hiểu được về mặt giao dịch giữa hai bên.

[Kim Jong-un thay tướng cấp cao, kêu gọi chuẩn bị nếu chiến tranh bùng phát](#)

[Tân Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine - Rustem Umerov - là ai?](#)

[Cuba phát hiện đường dây tuyển quân cho Nga đánh Ukraine](#)

Nga tuyệt vọng cần thêm vũ khí, đặc biệt là đạn dược và đạn pháo, cho cuộc chiến ở Ukraine, và Bình Nhưỡng thì có dồi dào cả hai thứ này.

Mặt khác, một Bắc Hàn bị cấm vận, đói khát đang tuyệt vọng

cần tiền và lương thực.

Hơn ba năm đóng cửa biên giới, chưa kể đến đàm phán với Mỹ đổ vỡ năm 2019, đã khiến Bắc Hàn trở nên cô lập hơn bao giờ hết.

Nhưng trên thực tế, nó mở ra cơ hội cho Bình Nhưỡng và Moscow để bắt đầu hợp tác chặt chẽ hơn.

Mỹ đã cảnh báo về khả năng sẽ có một thỏa thuận vũ khí giữa hai nước, nhưng một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo giữa Kim Jong Un và Vladimir Putin đã đưa việc này sang một tầm cao mới.

Trong khi ưu tiên của Mỹ, chắc chắn là về mặt ngắn hạn, có vẻ như là để ngăn vũ khí của Bắc Hàn được sử dụng ở tiền tuyến tại Ukraine, mối lo ngại của Seoul lại là việc Bắc Hàn sẽ nhận được gì nhờ bán vũ khí cho Nga.

Với Nga đang trong tình trạng tuyệt vọng, ông Kim có thể bán vũ khí với giá cao.

Có lẽ ông có thể yêu cầu tăng hỗ trợ quân sự từ Nga. Hôm qua, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã thông tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề nghị Nga, Trung Quốc, và Bắc Hàn, tổ chức tham gia các đợt diễn tập hải quân chung, giống các đợt tập trận do Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành, điều mà ông Kim Jong Un phản đối.

Ông Kim cũng có thể yêu cầu sử dụng vũ khí Nga trong tương lai.

Nhưng yêu cầu đáng lo ngại nhất mà ông Kim có thể đưa ra là ông Putin cung cấp cho ông các kỹ thuật vũ khí hoặc kiến thức tối tân nhất, giúp ông tạo ra những đột phá trong chương trình hạt nhân tên lửa. Ông Kim đang gặp khó khăn để làm chủ các vũ khí chiến lược quan trọng, chủ yếu là vệ tinh do thám và tàu ngầm hạt nhân.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc tin rằng sự hợp tác ở mức độ này là không thể, bởi vì nó có thể gây ra nguy hiểm về mặt chiến lược cho Nga.

Yang Uk, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách châu Á, lưu ý rằng ngay cả khi Nga không bán vũ khí cho Bắc Hàn, nước này có thể vẫn tài trợ cho các chương trình hạt nhân

của Bình Nhưỡng.

"Nếu Nga trả tiền bằng dầu và thực phẩm, nước này có thể phục hồi kinh tế Bắc Hàn, điều này có thể giúp Bắc Hàn củng cố hệ thống vũ khí. Đây là nguồn thu nhập thêm mà họ không có."

Ông Yang, một chuyên gia về hệ thống vũ khí quân sự chiến lược, nói thêm: "Trong 15 năm chúng ta đã xây dựng một mạng lưới cấm vận với Bắc Hàn, để chấm dứt việc nước này phát triển và buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nay Nga, thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc, có thể khiến cả hệ thống này sụp đổ."

Khi các lệnh cấm vận được tăng cường, Bắc Hàn trở nên phụ thuộc nặng nề hơn vào Trung Quốc - nước làm ngơ các lệnh cấm vận và vẫn cung cấp cứu trợ lương thực cho Bắc Hàn. Năm ngoái, tại Hội đồng an ninh Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã từ chối trừng phạt Bắc Hàn vì đã thử nghiệm vũ khí, có nghĩa họ đã có thể phát triển kho vũ khí hạt nhân mà không gặp phải hậu quả nghiêm trọng nào.

Bắc Hàn cung cấp cho Bắc Kinh một vùng đệm hữu hiệu giữa nước này và quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, có nghĩa là họ phải trả giá để Bình Nhưỡng tồn tại.

Nhưng Bình Nhưỡng đã luôn không thoải mái về việc phải phụ thuộc quá nhiều chỉ vào Trung Quốc.

Với việc Nga cũng đang săn tìm đồng minh, ông Kim có cơ hội đa dạng hóa mạng lưới hỗ trợ của mình.

Và với một nước Nga đang tuyệt vọng, nhà lãnh đạo Bắc Hàn có thể cảm thấy ông có thể đạt được những nhượng bộ từ Moscow còn lớn hơn là từ Bắc Kinh. Ông Putin có thể đồng ý giữ im lặng về việc Bắc Hàn thử hạt nhân, dù điều này có thể là một bước đi khá xa đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Trong chiến tranh lạnh, Bắc Hàn đã đưa Nga và Trung Quốc vào thế cạnh tranh, rất giống với cách trẻ em đặt cha mẹ vào thế đối đầu," Tiến sĩ Bernard Loo từ trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam nói.

Nhưng vẫn còn một câu hỏi về việc cuộc gặp có diễn ra hay

không.

Ông Kim không thường xuyên rời Bắc Hàn. Ông hoang tưởng về sự an toàn của mình và xem các chuyến đi nước ngoài là đầy nguy hiểm. Các chuyến công du quốc tế gần đây nhất của ông - tới Hà Nội gặp gỡ Donald Trump tháng 2/2019, và gặp ông Putin ở Vladivostok tháng 4/2019 - ông đi bằng tàu bọc thép. Chuyến đi tới Hà Nội tốn tới hai ngày, xuyên qua Trung Quốc.

Không rõ hai nhà lãnh đạo dự định giữ cuộc gặp của họ riêng tư tới mức nào, nhưng có thể Mỹ đang hi vọng rằng bằng cách công khai, Mỹ có thể khiến ông Kim sợ hãi và nhờ vậy cản trở cả cuộc gặp gỡ và thỏa thuận vũ khí tiềm năng.

Tiến sĩ Loo không cho rằng ông Kim sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi, tuy nhiên: "Dựa vào các báo cáo về các đợt diễn tập quân sự ba bên, sẽ khó để hủy những sự kiện như vậy mà không ai bị ném trứng vào mặt."

Một phần của chiến lược của Mỹ kể từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào Ukraine là dùng tình báo để cố gắng ngăn chặn các thỏa thuận diễn ra. Bắc Hàn và Nga tới nay đã phủ nhận bất cứ thông tin nào về việc họ đang tìm kiếm các thỏa thuận vũ khí. Cả hai bên đều có thể không muốn thỏa thuận này trở thành một vấn đề công khai.

*Tường thuật bổ sung bởi Nicholas Yong tại Singapore*

## [An ninh Triều Tiên khủ trùng ghê của Kim Jong Un tại cuộc họp với Putin](#)

18/09/2023

Reuters

Capture à partir de :[VOA](#)



Tổng thống Nga Vladimir (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng đông Amur, ngày 13/9/2023.

Đội cận vệ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dành vài phút để khử trùng chiếc ghế mà ông Kim ngồi trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tờ Kommersant đưa tin hôm 15/9.

Đoạn video được tờ báo đăng tải cho thấy một quan chức an ninh Triều Tiên đeo găng tay trắng đang cẩn thận lau chùi chiếc ghế đen của ông Kim và xịt xung quanh một chút gì đó.

Triều Tiên đã xịt và lau sạch ghế, thành ghế, chân ghế và thậm chí cả khu vực xung quanh ghế trong khi một vệ sĩ của Điện Kremlin đứng nhìn với ánh mắt kinh ngạc.

Một lính canh khác của Triều Tiên sau đó đã ra lệnh cho người cận vệ thực hiện việc khử trùng.

Ông Andrei Kolesnikov, phóng viên Điện Kremlin của tờ Kommersant, viết: “Chiếc ghế hóa ra lại là chủ đề được phía Triều Tiên quan tâm nhất”.

Kommersant cho biết, rõ ràng đội ngũ an ninh của ông Kim - gồm hơn 100 người - không hài lòng với chiếc ghế đầu tiên và một chiếc ghế khác - giống hệt - do phía Nga đưa ra.

Kommersant, một trong những tờ báo hàng đầu của Nga, cho biết: “Sau đó, một nhân viên Triều Tiên đã lau chiếc ghế dành cho ông Kim Jong Un liên tục trong vài phút, đeo găng tay trắng, dựa trên mùi người được thì anh ta đang khử trùng nó”.

“Cuối cùng, đây là vấn đề sinh tử đối với họ, chứ không phải đối với lãnh đạo của họ.”

Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh hôm 13/9 ở vùng Viễn Đông của Nga, ông Putin và ông Kim đã thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine và khả năng Nga giúp đỡ chương trình vệ tinh của Triều Tiên.

## Lãnh đạo Bắc Triều Tiên rời Nga với món quà biểu tượng: 5 drone quân sự

Đăng ngày: 17/09/2023 - 11:41

Capture à partir de :[RFI](#)

Ngày 17/09/2023, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đáp chuyến tàu riêng trở về nước, kết thúc chuyến thăm Nga kéo dài năm ngày, bắt đầu từ hôm thứ Ba 12/09. Theo hãng thông tấn TASS, ông Kim rời Nga với một món quà mang tính biểu tượng cao : Năm drone tấn công, một drone trinh sát loại « Geran-25 » cất cánh thẳng đứng.



Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm một cuộc triển lãm thiết bị quân sự, quân phục và vũ khí được sản xuất tại vùng Primorye, ở Vladivostok, miền Viễn Đông Nga. Ảnh chụp từ video phát trên kênh Telegram của thống đốc vùng Primorye, Oleg Kozhemyako, ngày Chủ Nhật, 17/09/2023. AP

Hãng tin TASS nêu rõ, thống đốc vùng Primorye, Viễn Đông nước Nga, còn tặng ông Kim « một bộ bảo hộ chống đạn cho những hoạt động tấn công » và « nhiều bộ đồ đặc biệt không thể phát hiện bằng các camera dò thân nhiệt » khi ông đến thăm các sinh viên Bắc Triều Tiên đang theo học tập tại trường đại học Liên bang Nga ở Vladivostok.

Những món quà quân sự mang tính biểu tượng cao trong bối cảnh phương Tây quan ngại khả năng đúc kết một thỏa thuận

cung ứng vũ khí và đạn dược từ Bắc Triều Tiên để hậu thuẫn cho cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraina.

Còn theo tường thuật từ hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay, 17/09/2023, lãnh đạo Kim Jong Un có cuộc trao đổi với bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Serguei Shoigu về việc thắt chặt hợp tác quân sự song phương, « *tăng cường phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác và các hoạt động giao lưu giữa quân đội hai nước, trao đổi trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia* ».

Lo lắng trước nguy cơ Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, trả lời hãng tin Mỹ AP trước khi lên đường đến New York dự phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, cho rằng « *hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên là bất hợp pháp và bất chính vì chúng đi ngược lại các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An và nhiều lệnh trừng phạt khác của quốc tế* ». Theo nguyên thủ Hàn Quốc, « *cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn để đáp trả hành động này.* »

Về phần mình, tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Mỹ, đến Na Uy dự cuộc họp của khối NATO, trả lời giới báo chí, đánh giá rằng cuộc gặp thượng đỉnh Kim – Putin vừa qua rất có thể đi đến việc Bắc Triều Tiên sẽ cung cấp các loại pháo 152 ly thời Xô Viết cho Nga. Nhưng ông không biết rõ là chúng sẽ được cung cấp bằng cách nào, với số lượng bao nhiêu, đồng thời cũng cho rằng nguồn hậu thuẫn này có thể sẽ không làm thay đổi gì nhiều cuộc chiến hiện nay ở Ukraina.

## [Mỹ, Nhật quan ngại về hợp tác quân sự Bắc Triều Tiên-Nga](#)

Đăng ngày: 14/09/2023 - 11:20

Capture à partir de : [RFI](#)

Sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua, 13/09/2023, tổng thống Nga trong cuộc họp báo đã nêu lên khả năng hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình



Những cho dù Bắc Triều Tiên đang bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt do phát triển vũ khí hạt nhân. Cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Mỹ và Nhật Bản, cảnh cáo Matxcova về việc vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực từ 2017.



Cuộc gặp giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và tổng thống Vladimir Putin tại Nga trên màn hình TV ở một ga xe điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13/09/2023. AP - Ahn Young-joon

Tân ngoại trưởng Nhật Bản, bà Yoko Kamikawa, được AFP trích dẫn, nêu lên viễn cảnh Nga « *vi phạm* » lệnh cấm xuất - nhập khẩu vũ khí Bắc Triều Tiên. Đây là một biện pháp mà Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ban hành để trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng về việc phát triển vũ khí hạt nhân .

Về phía Hoa Kỳ, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ John Kirby chiều qua bày tỏ « *quan ngại* » về việc Nga và Bắc Triều Tiên hợp tác quân sự. Theo quan chức này, « *mọi hợp tác nhằm tăng cường khả năng quân sự của Bắc Triều Tiên đều đáng quan ngại* ». Bộ Quốc Phòng Mỹ đặc biệt chú ý đến hợp tác giữa Bình Nhưỡng với Matxcova trong lĩnh vực phát triển vệ tinh. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Matthew Miller khẳng định Washington sẽ « *không ngần ngại* » ban hành lệnh trừng phạt mới trong trường hợp Nga và Bắc Triều Tiên liên kết với nhau về mặt quân sự. Theo Washington, việc chính quyền

của tổng thống Vladimir Putin « *thắt chặt quan hệ với Bắc Triều Tiên cũng như là với Iran, chủ yếu là để sử dụng drone do Iran chế tạo, cho thấy Matxcova đang tuyệt vọng trong cuộc chiến ở Ukraina* ».

Đáp lại phản ứng nói nói trên, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoli Antonov tuyên bố Mỹ « *không có quyền lên giọng dạy bảo nước Nga (...), Washington cung cấp vũ khí (cho Ukraina) nhưng lại coi mọi hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa Matxcova với các đối tác nước ngoài là bất hợp pháp* ».

Trong khi đó tại Liên Hiệp Quốc, tổng thư ký Antonio Guterres thận trọng kêu gọi mỗi quốc gia tôn trọng lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng. Thông tin viên RFI Carrie Nooten từ trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York tường trình:

« *Washington tin chắc là như vậy: Kim Jong Un đến Nga lần này không chỉ để tham quan cơ sở không gian của Nga với mục đích chuẩn bị hợp tác song phương. Theo chính quyền Biden, chuyến công du lần này có thể đạt được thỏa thuận cho phép Bình Nhưỡng cung cấp trang thiết bị quân sự cho Matxcova, hỗ trợ Nga tấn công Ukraina. Tuy nhiên, mọi trao đổi về vũ khí với Bắc Triều Tiên đều bị cấm, chiếu theo lệnh trừng phạt do Liên Hiệp Quốc ban hành.*

*Khi được báo chí hỏi về phản ứng của Liên Hiệp Quốc, tổng thư ký Antonio Guterres thận trọng cảnh cáo Nga, khi ông cho rằng 'mọi hình thức hợp tác giữa bất kỳ một quốc gia nào với Bắc Triều Tiên đều phải tuân thủ lệnh trừng phạt nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng mà Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ban hành. Đương nhiên điều khoản đó cũng liên quan đến trường hợp mà quý vị đang đề cập đến ở đây'.*

*Trước mắt chưa có một thỏa thuận về vũ khí nào được chính thức công bố, nhưng tổng thống Nga đã nâng ly chúc mừng 'mối quan hệ hợp tác được củng cố trong tương lai' với Bắc Triều Tiên. Đồng thời ông Vladimir Putin đánh giá đôi bên có*

thể hợp tác về mặt quân sự bất chấp lệnh trừng phạt. Đạn dược của Bắc Triều Tiên có thể sẽ có tác động đáng kể trong xung đột Ukraina và dường như một số đạn pháo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trên trận địa ».

## [Kim Jong Un tham quan căn cứ oanh tạc cơ hạt nhân chiến lược của Nga](#)

Đăng ngày: 16/09/2023 - 11:39

Capture à partir de : [RFI](#)

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay, 16/09/2023, được bộ trưởng Quốc Phòng Nga tiếp đón tại Vladivostok, Viễn Đông nước Nga. Đến thăm sân bay Knevichi và hạm đội Thái Bình Dương, ông Kim Jong Un tỏ ra quan tâm đến các chiếc oanh tạc cơ hạt nhân chiến lược, tên lửa siêu thanh và các chiến hạm của Nga.



Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (G) thăm sân bay Knevichi gần Vladivostok, ngày 16/09/2023. © AP - Hình từ video do bộ Quốc Phòng Nga cung cấp.

Theo Reuters, tại căn cứ không quân Knevichi, cách thành phố Vladivostok tầm 50 km, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Serguei Choigu đã giới thiệu với lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhiều loại máy bay ném bom chiến lược của Nga như Tu-160, Tu-95 và Tu-22M3, có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Shoigu, các oanh tạc cơ « có thể bay từ

*Matxcova đến Nhật Bản và trở về* » này là rường cột của sức mạnh tấn công hạt nhân của không quân Nga.

Tại căn cứ không quân Knevichi, ông Kim còn được xem một chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31I, được trang bị tên lửa siêu thanh « *Kinzhal* », có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân hay thông thường, có tầm bắn từ 1.500-2.000 km, và có thể di chuyển với một vận tốc nhanh gấp 10 lần âm thanh (tức khoảng 12.000 km/h).

Cũng theo hãng tin Anh, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đến tham quan tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại Vladivostok và xem một màn trình diễn của hải quân Nga.

Chuyến thị sát này của ông Kim diễn ra một ngày sau chuyến thăm nhà máy Yuri Gagarin, nơi sản xuất các chiến đấu cơ Sukhoi của Nga. Các hình ảnh do Russia's Cabinet công bố được AP dẫn lại cho thấy lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang quan sát một chiếc Su-57 và xem các màn trình diễn của Su-35.

Trước nguy cơ Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự, Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng Bắc Triều Tiên được tiếp cận nhiều công nghệ nhạy cảm của Nga. Reuters lưu ý là Matxcova không tiếc công sức loan báo rộng rãi thông tin về chuyến thăm của Kim Jong-Un, liên tục đánh tiếng về triển vọng hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng, « *trong cuộc chiến sinh tồn với phương Tây về Ukraina, việc ông Putin ve vãn lãnh đạo họ Kim còn nhằm mục đích cài bẫy Washington và các đồng minh châu Á trong khi vẫn bảo đảm được nguồn cung cấp đạn pháo cho cuộc chiến ở Ukraina* ».

## [Thượng đỉnh Putin-Kim: Cái nhìn xa hơn thỏa thuận vũ khí](#)

15/09/2023

VOA News

Capture à partir de :[VOA](#)



Truyền hình Hàn Quốc trình chiếu cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 13/9/2023 tại Sân bay Vũ trụ Vostochny, một cơ sở phóng phi đạn ở Viễn Đông Nga.

Các nhà phân tích cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dường như đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh trong tuần này với Tổng thống Nga Vladimir Putin để siết chặt quyền kiểm soát của mình đối với một quốc gia đang phải vật lộn với các chế tài quốc tế và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ông Putin và ông Kim gặp nhau hôm 13/9 tại Sân bay Vũ trụ Vostochny, một cơ sở phóng phi đạn ở Viễn Đông Nga, trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau hơn 4 năm.

Hãng thông tấn Trung ương chính thức của Triều Tiên cho biết ông Putin và ông Kim cam kết tăng cường “hợp tác chiến lược và chiến thuật” nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

### **Lo ngại về thỏa thuận vũ khí**

Washington nghi ngờ Bình Nhưỡng có thể cung cấp đạn dược cho Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine để đổi lấy sự giúp đỡ từ Moscow trong việc vượt qua các rào cản quan trọng để chế tạo phi đạn đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và vệ tinh trinh sát quân sự.

Sau cuộc gặp, Mỹ cảnh cáo Triều Tiên chớ nên cung cấp vũ khí cho Nga.

“Không một quốc gia nào trên hành tinh này, không một ai nên giúp ông Putin giết những người Ukraine vô tội. Và nếu họ quyết định tiến tới một số loại thỏa thuận vũ khí, rõ ràng là chúng tôi sẽ đối phó với việc này và chúng tôi sẽ giải quyết nó một cách thích hợp”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên hôm 13/9.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng có thể ông Kim không chỉ tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật trong các chương trình vũ khí của mình.

Ông Seong Ok Yoo, cựu quan chức tình báo Hàn Quốc, người có nhiều mối quan hệ với Triều Tiên, cho biết ông Kim đang cố gắng sử dụng hội nghị thượng đỉnh như một công cụ tuyên truyền để nâng cao hình ảnh của mình trên toàn cầu đồng thời tìm kiếm sự đoàn kết nội bộ lớn hơn.

“Ông Kim tìm kiếm sự công nhận quốc tế. Ông ấy tin rằng có thể thúc đẩy Mỹ giảm bớt thái độ đối với ông ấy bằng cách đề cao sự hiện diện của ông ấy”, ông Yoo, người đóng vai trò quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007, nói.

“Ông ấy muốn đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ coi trọng ông ấy,” ông Yoo nói thêm.

### **Chiến lược cũ rích**

Ông Jong Dae Shin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu về Triều Tiên ở Seoul, nói việc sử dụng một sự kiện quốc tế như một công cụ để cai trị đất nước là một thông lệ lâu đời đối với các thành viên trong triều đại Kim đang cầm quyền ở Triều Tiên.

Theo ông Shin, đối với một quốc gia như Triều Tiên, vốn bị cô lập trong nhiều thập niên bởi các chế tài nặng nề, chiến lược cai trị cũ rích này đã phục vụ chế độ bằng cách tái củng cố lòng trung thành và sự tận tâm của người dân.

Ông Shin nói ông Kim dường như đang đi theo con đường của những người tiền nhiệm.

Đối với ông Kim, một cơ hội quan trọng để nâng cao vị thế của ông đã đến vào năm 2018, khi ông bắt đầu nối lại quan hệ hữu nghị bằng một loạt hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Ngoại giao thượng đỉnh của ông Kim lên đến đỉnh điểm trong cuộc gặp lịch sử với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng

6 năm 2018 tại Singapore, vào thời điểm đó được ca ngợi là con đường khả thi dẫn đến hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai nhưng không đạt được thỏa thuận.

Các nhà phân tích cho rằng những diễn biến địa chính trị gần đây, bao gồm việc Nga xâm chiếm Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, mang lại cho ông Kim một cơ hội khác để nâng cao hình ảnh của mình.

Theo họ, ông Kim nhìn thấy cơ hội vàng để thúc đẩy các chương trình vũ khí của đất nước mình với ít hậu quả và tăng đòn bẩy với Nga và Trung Quốc, vốn đang mâu thuẫn với Mỹ.

Vào năm 2022, Triều Tiên đã tiến hành số vụ thử phi đạn kỷ lục, vi phạm nhiều chế tài của Liên hiệp quốc.

Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã không hành động vì bị Nga và Trung Quốc, những nước có quyền phủ quyết, phản đối.

Vào tháng 12 năm 2017, Hội đồng đã thông qua các chế tài cứng rắn đối với Triều Tiên nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng phóng phi đạn đạn đạo xuyên lục địa với sự hỗ trợ của Nga và Trung Quốc.

### **Đòn bẩy gia tăng**

Ông Yoo tin rằng đòn bẩy của Triều Tiên với Nga đã tăng lên do Moscow đối đầu với Washington về cuộc chiến ở Ukraine.

“Có sự đảo ngược vị thế so với hội nghị thượng đỉnh trước đó”, ông Yoo nói, đề cập đến hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Triều Tiên vào tháng 4 năm 2019.

Lúc đó, ông Kim tìm đến Putin để được hỗ trợ ngoại giao sau hội nghị thượng đỉnh thất bại với ông Trump nhưng giờ đây,

Nga, đang khao khát đạn dượс, đang tìm đến ông Kim, theo ông Yoo.

“Năm 2019, ông Kim không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào ông Putin để thoát khỏi sự cô lập ngoại giao. Bây giờ, ông Kim đang ngồi ở ghế lái”, ông Cho Han-Bum, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho biết.

Tin tức quốc tế đưa tin về hội nghị thượng đỉnh mới nhất giữa ông Putin và ông Kim nhấn mạnh sự chào đón xa hoa mà ông Putin chuẩn bị cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Một số hãng tin Hàn Quốc đưa tin ông Putin, người nổi tiếng vì đến muộn trong các cuộc gặp với lãnh đạo nước ngoài, đã đợi ông Kim suốt 30 phút tại địa điểm họp.

Hãng tin AP đưa tin ông Putin chào ông Kim bằng cái bắt tay kéo dài khoảng 40 giây.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ca ngợi hội nghị thượng đỉnh là một “cột mốc mới” cho sự phát triển quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

### **Áp lực nội bộ**

Hội nghị thượng đỉnh tuần này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên dường như đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Bà Elizabeth Salmon, báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về nhân quyền ở Triều Tiên, phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào tháng trước rằng một số người đang chết “do sự kết hợp giữa suy dinh dưỡng, bệnh tật và không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe”.

Vào tháng 3 năm nay, các nhà lập pháp Hàn Quốc thông báo ngắn gọn với các phóng viên rằng số người chết vì đói và tự tử do thiếu lương thực trầm trọng đang gia tăng.



Ông Intae Kim, một người đào thoát khỏi Triều Tiên, hiện là nhà nghiên cứu chính tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia (INSS), một tổ chức nghiên cứu do Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc điều hành, cho biết ông Kim đã theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đồng thời mở rộng phát triển hạt nhân kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2011.

Theo ông Kim, trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên thúc đẩy chương trình hạt nhân của đất nước thì kế hoạch kinh tế của ông lại hoàn toàn thất bại.

Ông Cha Du Hyeogn, thành viên chính tại Viện Asan của Hàn Quốc, cho biết ông Kim đang cố gắng gửi thông điệp tới người dân của mình bằng hội nghị thượng đỉnh mới nhất rằng ông đang nỗ lực để cứu vãn nền kinh tế đất nước đang bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt, đại dịch và thiên tai.

Theo ông Cha, quyết định đi tàu chậm thay vì chuyến bay ngắn của ông Kim có thể là một nỗ lực để gửi đi thông điệp.

“Chuyến tàu khiến tôi nhớ đến hành trình của ông ấy tới Hà Nội,” ông Cha nói, đề cập đến hội nghị thượng đỉnh thứ hai của ông Kim với ông Trump.

Vào thời điểm đó, ông Kim đáp chuyến tàu kéo dài 60 giờ để tới hội nghị thượng đỉnh.

Ông Cha nói: “Ông Kim có thể có ý định quảng bá hình ảnh một nhà lãnh đạo sẵn sàng thực hiện một hành trình dài vì người dân của mình”.

## [Trung Quốc có thể lo lắng trước mối quan hệ Nga-Triều](#)

16/09/2023

VOA News

Capture à partir de :[VOA](#)



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi thăm một nhà máy chế tạo máy bay phản lực chiến đấu tại thành phố Komsomolsk-on-Amur vùng Khabarovsk, Nga, ngày 15/9/2023.

Các chuyên gia cho biết, Trung Quốc, theo dõi hội nghị thượng đỉnh lịch sử Nga-Triều tuần này từ bên lề, có thể hoan nghênh sự thúc đẩy cho cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine nhưng lo ngại rằng quốc gia khách hàng lâu năm của họ ở Bình Nhưỡng có thể tuột khỏi tầm kiểm soát của họ.

Theo Thông tấn xã Yonhap ở Seoul, chuyến tàu chống đạn màu xanh lá cây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hướng tới Komsomolsk-on-Amur, một thành phố ở vùng Khabarovsk xa xôi của Nga, hôm 14/9 sau khi họp thượng đỉnh với ông Putin một ngày trước đó.

Tại Komsomolsk-on-Amur, ông Kim theo lịch trình gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và thăm cơ sở sản xuất máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi. Từ đó, ông sẽ hướng tới Vladivostok để thăm hạm đội Thái Bình Dương của Nga trước khi trở về Bình Nhưỡng.

Trung Quốc và Nga, các nước xã hội chủ nghĩa chuyên quyền, đã hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều thập niên. Hai bên trở nên thân thiết hơn bao giờ hết khi tìm cách chống lại Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á. Nhưng các chuyên gia cho rằng sự chuyển hướng của Triều Tiên hướng về Moscow có thể khiến Bắc Kinh cảm thấy như thể ông Kim đã tìm được người theo đuổi mới.

Các chuyên gia cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim với ông Putin hôm 13/9 tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng viễn đông Amur của Nga đã thiết lập lại mối quan hệ chiến lược của

Bình Nhưỡng với Moscow dựa trên nhu cầu và mục tiêu quân sự chung của họ.

Ông Putin cần đạn pháo và đạn dược để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Ông Kim cần trợ giúp về mặt công nghệ để đưa một vệ tinh do thám vào quỹ đạo sau những nỗ lực thất bại vào tháng 5 và tháng 8 năm nay.

Nhu cầu hội tụ đã đưa họ đến với nhau lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2019.

### **‘Đó là lý do chúng tôi đến đây’**

Mặc dù thông tin cụ thể về hội nghị thượng đỉnh tuần này không được công bố trước công chúng, nhưng dường như cả ông Kim và ông Putin đều gợi ý rằng họ sẽ đáp ứng nhu cầu của nhau bất chấp các lệnh trừng phạt và lo ngại quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm 13/9: “Mối quan hệ đang tiến triển giữa Nga và Triều Tiên hiện đang vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc”. “Chúng tôi không muốn thấy Nga ở vào vị thế có thể tăng cường khả năng xử lý cuộc xâm lược tại Ukraine và chúng tôi cũng không muốn thấy Triều Tiên được hưởng lợi từ bất kỳ công nghệ nào họ có thể nhận được từ Nga.”

Trước cuộc gặp, ông Putin đã đưa ông Kim đi tham quan sân bay vũ trụ và gợi ý ông sẽ cung cấp công nghệ vệ tinh mà ông Kim đang cố gắng hoàn chỉnh. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây,” ông Putin nói.

Trước cuộc gặp riêng, ông Kim nói Bình Nhưỡng sẽ sát cánh cùng Moscow trong “cuộc chiến chống lại các thế lực bá quyền” và cam kết cung cấp “sự hỗ trợ đầy đủ và vô điều kiện cho mọi biện pháp” mà Nga thực hiện trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Kim cũng cho biết mối quan hệ của Bình Nhưỡng với Moscow là “ưu tiên hàng đầu”.

Ông Putin nói trước cuộc gặp trực tiếp rằng ông dự định thảo luận với ông Kim về các vấn đề bao gồm kinh tế, viện trợ nhân đạo và tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại buổi tiếp tân sau cuộc hội đàm, ông Putin đã chấp nhận lời mời của ông Kim, đồng ý tới thăm Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA.

Là nhà cung cấp viện trợ chính và đối tác thương mại hàng đầu của Triều Tiên, Trung Quốc trong nhiều năm đã nắm giữ đòn bẩy đáng kể đối với Bình Nhưỡng. Nhưng bây giờ, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh có thể cảm thấy lo lắng rằng Bình Nhưỡng đang nghiêng quá nhiều về Moscow và bắt đầu tuột khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ông Gary Samore, cựu điều phối viên Toà Bạch Ốc về kiểm soát vũ khí và vũ khí hủy diệt hàng loạt dưới thời chính quyền Obama, cho biết Trung Quốc có thể bị mâu thuẫn tư tưởng về các thỏa thuận vũ khí này.

Ông Samore nói: “Một mặt, Bắc Kinh muốn ông Putin sống sót trong cuộc chiến Ukraine, vì vậy họ có thể hoan nghênh viện trợ quân sự của Triều Tiên cho Nga”. “Mặt khác, Bắc Kinh có thể lo lắng rằng việc Nga chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và củng cố liên minh Mỹ-[Hàn Quốc]-Nhật Bản.”

## **Mỹ-Nhật-Hàn**

Vào tháng 8, Washington, Seoul và Tokyo đã đồng ý tăng cường phòng thủ chống lại Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Trại David, Mỹ. Họ đồng ý tổ chức các cuộc tập trận ba bên thường xuyên và chia sẻ dữ liệu cảnh báo phòng thủ phi đạn đạn đạo sống động.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã nói chuyện với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 14/9 về cuộc gặp Putin-Kim và nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết tham vấn chống lại các mối đe dọa chung - một cam kết được

đưa ra tại Trại David - và hợp tác trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn sánh ngang với Nga trong việc cung cấp công nghệ vũ khí tiên tiến cho Triều Tiên, ít nhất là một cách rõ ràng. Họ nói rằng Bắc Kinh không muốn làm xấu đi hình ảnh quốc tế của mình bằng cách hỗ trợ một quốc gia bị ruồng bỏ, có nguy cơ làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ với Mỹ và có nguy cơ trở nên bị cô lập như Nga.

Ông Ken Gause, giám đốc các dự án đặc biệt cho Chương trình Phân tích Chính sách và Chiến lược tại tổ chức nghiên cứu CNA và là chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên, cho biết Trung Quốc ngày càng muốn trở thành “một cường quốc thế giới” và đang suy nghĩ “toàn cầu, không chỉ khu vực”.

Ông Gause nói: “Họ không thể đi quá xa về vấn đề quốc phòng ở Đông Bắc Á vì nó có thể có tác động tiêu cực đến những gì họ đang làm trên thế giới”, bao gồm cả Sáng kiến Vành đai và Con đường toàn cầu của Bắc Kinh.

Ông Gause cho biết Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình đối với Nga để ngăn cản Moscow gây nguy hiểm cho an ninh của Đông Bắc Á khi cấp cho Bình Nhưỡng “tất cả các loại công nghệ nhạy cảm”.

Ông cho biết những gì Triều Tiên nhận được từ Nga sẽ cho thấy lập trường của Moscow đối với Bắc Kinh. Nếu Bình Nhưỡng có được công nghệ quân sự tiên tiến như công nghệ tàu ngầm thì điều đó cho thấy “Nga đang vô cùng tuyệt vọng” và “Nga không quan tâm đến những gì Trung Quốc nói”.

### **Hợp tác kinh tế với Trung Quốc**

Nga đã trở nên phụ thuộc về mặt kinh tế vào Trung Quốc kể từ khi xâm lược Ukraine, dẫn đến nhiều chế tài từ Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của nước này.

Ông Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok hôm 12/9 rằng hợp tác kinh tế của Moscow với Bắc Kinh đã “đạt đến mức rất cao”, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 13/9, theo hãng tin Interfax có trụ sở tại Moscow, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có kế hoạch thăm Moscow vào ngày 18/9 để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Bất chấp những khác biệt có thể tồn tại giữa ba quốc gia chuyên quyền, ông Zack Cooper, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia tại Hội đồng An ninh Quốc gia và hiện là thành viên tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, nói sẽ khó có thể tạo ra “một chia rẽ nghiêm trọng” trong Quan hệ giữa Bắc Kinh-Moscow- Bình Nhưỡng khi họ “ngày càng” đi theo hướng chống lại Mỹ và các đồng minh chủ chốt của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 14/9 rằng “Trung Quốc và Nga đã liên lạc chặt chẽ về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực”.

## [Lịch sử đảo chiều trong cuộc chiến mà các quốc gia trên bán đảo Triều Tiên trở thành nhà cung cấp vũ khí](#)

New York Times

15-9-2023

Cù Tuấn, biên dịch

Capture à partir de : [baotiengdan](#)

Tác giả: **Choe Sang-Hun**, từ Seoul



Một bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga hôm thứ Tư. Nguồn: Korean Central News Agency/ Getty Images/ AFP

**Tóm tắt:** Do nhu cầu vũ khí cho cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ và Nga đã quay sang các đồng minh của họ ở Nam và Bắc Triều Tiên, những quốc gia vẫn tích trữ vũ khí trong nhiều thập niên sau cuộc xung đột của chính họ.

Washington và Matxcơva đã đưa đến bán đảo Triều Tiên với số lượng lớn vũ khí và viện trợ khi họ châm ngòi cho cuộc chiến giữa miền Nam và miền Bắc 70 năm trước. Giờ đây, trong một khoảnh khắc lịch sử, định mệnh quay lưng lại với chính mình, Nga và Mỹ đang liên hệ với chính những đồng minh đó để được họ cung cấp những loại đạn dược rất cần thiết khi các cường quốc lại đối đầu với nhau, lần này là ở phía bên kia địa cầu, tại Ukraina.

Khi Tổng thống Vladimir V. Putin gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở vùng viễn đông của Nga hôm thứ Tư, họ đã đạt được điều mà Triều Tiên gọi là “một thỏa thuận thỏa đáng” về “các vấn đề hợp tác trước mắt” giữa hai nước, vốn tìm thấy những lợi ích chung trong việc chống lại Mỹ và các đồng minh của nước này. Nếu bất kỳ thỏa thuận vũ khí cụ thể nào được ký

kết, cả Matxcơva và Bình Nhưỡng đều không thể công bố. Mua vũ khí từ Triều Tiên hoặc hỗ trợ các chương trình vũ khí của nước này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chính Nga đã bỏ phiếu.

Matthew Miller, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ở Washington, mô tả cuộc gặp là ông Putin “cầu xin Kim Jong-un giúp đỡ”. Nhưng không chỉ Nga quay sang bán đảo Triều Tiên để xin viện trợ: Theo các thỏa thuận được ký kết một cách lặng lẽ với Washington, Hàn Quốc đã vận chuyển một lượng lớn đạn pháo sang Mỹ trong nhiều tháng. Quốc gia này khẳng định, không cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào trực tiếp cho Ukraine. Tuy nhiên, việc Hàn Quốc chuyển vũ khí cho quân đội Mỹ đã giúp giải phóng kho vũ khí của Mỹ để Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống Nga.

Chiến tranh Triều Tiên chưa bao giờ chính thức kết thúc sau khi tiếng súng đã không còn vang lên sau lệnh ngừng bắn năm 1953. Về mặt kỹ thuật, hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, nên cả hai miền Triều Tiên đã tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang, xây dựng hai đội quân thường trực lớn nhất thế giới với kho vũ khí lớn.

Bắc Triều Tiên, mặc dù bị cô lập và nghèo khó, đã ưu tiên xây dựng quân đội, với bộ máy tuyên truyền kêu gọi thường xuyên cảnh giác trước một cuộc xâm lược của Mỹ. Quốc gia này đã phát triển tên lửa của mình bằng cách phân tích thiết kế ngược các hệ thống tên lửa của Liên Xô. Người ta cho rằng nước này đã chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên bằng tên lửa chợ đen từ Ukraine. Quốc gia này cũng kiếm được tiền bằng cách bán vũ khí cho các nước như Syria và Iran.





Ảnh chụp tại biên giới Nam – Bắc Hàn. Về mặt kỹ thuật, cả hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và hai quốc gia này tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang kể từ năm 1953. Nguồn: Chang W. Lee/ NYT

Hàn Quốc đã xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng bằng cách sao chép vũ khí được cung cấp từ viện trợ quân sự của Mỹ. Họ cũng nắm bắt công nghệ ở những nơi có thể, phát triển tên lửa không gian đầu tiên bằng công nghệ của Nga. Họ cũng tận dụng ngành công nghiệp vũ khí của mình để xuất khẩu, giành được các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la để bán xe tăng, pháo, máy bay chiến đấu, tên lửa và xe bọc thép nhằm đáp ứng nhu cầu một phần cuộc chiến ở Ukraine.

Yang Uk, một chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul, cho biết: *“Trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, Nam và Bắc Triều Tiên gần như là những quốc gia duy nhất luôn trong tình trạng chiến tranh liên tục, với lượng lớn pháo binh và các kho vũ khí khác sẵn sàng sử dụng. Việc Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn mắc kẹt trong cuộc đối đầu vũ trang thời Chiến tranh Lạnh, giải thích tại sao Washington và Matxcova lại tìm đến họ để tìm kiếm vũ khí”*.

Đạn pháo có nhu cầu đặc biệt lớn khi cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine tiêu xài các kho dự trữ của họ nhanh hơn

khả năng sản xuất có thể bắt kịp. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ luôn kín tiếng về số lượng đạn pháo mà Hàn Quốc đã cung cấp cho Mỹ và Seoul coi thông tin về kho vũ khí của mình là bí mật hàng đầu. Nhưng các tin tức gần đây cho thấy, Hàn Quốc đã bán hoặc cho quân đội Mỹ mượn ít nhất hàng trăm ngàn quả đạn pháo.

Matxcova đã nhiều lần cảnh báo Seoul, không được cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhưng Hàn Quốc đã bị Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của nước này, gây áp lực để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã quyết định cung cấp đạn pháo cho Mỹ, chỉ định nước này là “người sử dụng cuối cùng” đối với vũ khí.

Ông Yang nói: “Về cơ bản, Mỹ sẽ phải quyết định có gửi số đạn pháo mà họ nhận được từ Hàn Quốc tới Ukraine hay không”.



Ảnh: Lắp ráp xe bọc thép tại một nhà máy ở Changwon, Hàn Quốc, hồi đầu năm nay.  
Nguồn: Jun Michael Park cho NYT

Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy đạn pháo sản xuất tại Hàn Quốc đã được sử dụng ở Ukraine. Cũng không có bất kỳ bằng chứng công khai nào cho thấy Nga đã sử dụng vũ khí và đạn dược của Bắc Triều Tiên trên chiến trường Ukraine

– bằng chứng mà Washington sẽ háo hức đưa ra công khai nếu tìm thấy. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Triều Tiên đang vận chuyển đạn pháo và tên lửa tới Nga.

Các thỏa thuận vũ khí giữa ông Kim và ông Putin có thể khiến những người theo chính trị điều hâu ở Hàn Quốc sẽ kêu gọi gửi vũ khí trực tiếp tới Ukraine – một lý do khác khiến Matxcova và Bình Nhưỡng có thể sẽ kiểm chế công khai những thỏa thuận như vậy. Nhưng Triều Tiên đang có được điều mà ông Putin đang tìm kiếm.

Siemon T. Wezeman, nhà nghiên cứu vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ở Thụy Điển, cho biết: *“Rất có thể Triều Tiên đang có hàng chục triệu quả đạn pháo dành cho pháo binh sẵn trong kho”*, đồng thời lưu ý rằng, nước này ước tính có tới 10.000 khẩu pháo cỡ nòng 100 mm hoặc cao hơn – nhiều hơn tổng số vũ khí như vậy được tất cả các nước NATO sử dụng. Vũ khí của Triều Tiên dựa trên thiết kế của Liên Xô và đạn pháo của nước này có cỡ nòng trùng với pháo được Nga sử dụng.

Ông Wezeman nói: *“Về cơ bản, Nga có số lượng lớn vũ khí tương thích với đạn dược của Triều Tiên. Loại đạn duy nhất mà Triều Tiên không thể cung cấp là đạn thông minh. Triều Tiên chủ yếu sản xuất loại đạn tốt, cũ, không được điều khiển và không có độ chính xác cao, chứ không phải loại đạn có điều khiển hiệu quả hơn”*.

Một câu hỏi lớn là Triều Tiên có thể cung cấp đạn dược với số lượng mà Nga cần nhanh đến mức nào mà không bị phát hiện.

Hong Min, chuyên gia về quân đội Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, cho biết, Triều Tiên điều hành một mạng lưới rộng lớn các nhà máy sản xuất vũ khí, trong đó có 100 nhà máy, mỗi nhà máy tuyển dụng hơn 10.000 công nhân. Ông Hong cho biết hồi tháng 8, được truyền thông

nhà nước mô tả là “một nhà máy sản xuất thiết bị điện nhẹ mới” đang được xây dựng, có liên quan đến việc sản xuất vỏ đạn và thuốc súng.

Ông nói: “*Dường như đã có những cuộc đàm phán ngầm để Triều Tiên đóng vai trò là hậu phương cung cấp đạn dược cho Nga*”.

Các nhà phân tích cho biết, để đổi lấy vũ khí, Triều Tiên hy vọng sẽ nhận được thực phẩm, năng lượng và các bộ phận của Nga cho phi đội máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo và tàu ngầm thời Liên Xô cũ kỹ của họ. Họ cũng thêm muốn các phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga, cũng như các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của nước này, họ cho biết. Khi đón tiếp ông Kim tại sân bay vũ trụ mới của Nga, Sân bay vũ trụ Vostochny, ông Putin đã chỉ ra rằng, Nga có thể giúp Triều Tiên trong chương trình vệ tinh do thám quân sự đang gặp khó khăn của nước này.

Ông Kim dự kiến sẽ đến thăm các nhà máy vũ khí và cơ sở hải quân ở Komsomolsk-on-Amur và Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga vào cuối tuần này.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng, chính sách ngoại giao của ông Kim với ông Putin không chỉ bao gồm việc buôn bán vũ khí, báo hiệu một sự thay đổi lớn hơn trong chính sách của ông – từ tìm kiếm đàm phán với Washington, đến liên kết dứt khoát hơn với Nga và Trung Quốc, để chống lại Mỹ.

Nhưng bất chấp mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và Triều Tiên, vẫn có nghi ngờ rằng ông Putin sẽ đi xa đến mức cung cấp cho Triều Tiên công nghệ để hoàn thiện ICBM hoặc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Giáo sư Leif-Eric Easley của Đại học Ewha Womans ở Seoul, cho biết: “*Ngay cả một cỗ máy chiến tranh liều lĩnh cũng không đánh đổi những viên ngọc quý của quân đội mình để lấy những loại đạn dược cũ kỹ, ngu ngốc. Niềm tin giữa Nga, Triều Tiên và*

*Trung Quốc thấp đến mức liên minh thực sự giữa ba nước là không đáng tin cậy và không bền vững”.*

## Ông Kim Jong Un thị sát các nhà máy chiến đấu cơ ở vùng Viễn Đông Nga

15/09/2023

Reuters

Capture à partir de : [VOA](#)



Ông Kim Jong Un kiểm tra buồng lái một chiến đấu cơ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 15/9 đã thị sát một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu của Nga vốn đang hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây trong khuôn khổ chuyến thăm mà Washington và các đồng minh lo ngại có thể tăng cường sức mạnh quân đội Nga ở Ukraine và củng cố chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Kim đã thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine và tăng cường hợp tác khi họ họp thượng đỉnh hôm 13/9.

Hàn Quốc và Mỹ hôm 15/9 cho biết hợp tác quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga là vi phạm các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng, và hai nước đồng minh đảm bảo họ sẽ phải trả giá.

Ông Putin nói với các phóng viên rằng Nga ‘không vi phạm điều gì’, nhưng sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với Triều Tiên. Phát ngôn nhân của ông cho biết không có thỏa thuận nào được ký kết trong chuyến thăm của ông Kim về các vấn đề quân sự hoặc bất kỳ chủ đề nào khác.

Ông Kim, 39 tuổi, hôm 15/9 đã đến thăm các cơ sở hàng không ở thành phố Komsomolsk-on-Amur ở vùng viễn đông, nhà máy

hàng không Yuri Gagarin và nhà máy Yakovlev, vốn đều trực thuộc Tập đoàn máy máy bay Thống nhất đang bị phương Tây trừng phạt.

Tại nhà máy Gagarin, vốn cũng bị Mỹ trừng phạt, ông Kim đã thị sát các xưởng lắp ráp, nơi chiến đấu cơ đa năng Sukhoi Su-35 và máy bay chiến đấu Su-57 được sản xuất. Ông Kim được phó Thủ tướng Nga Denis Manturov hộ tống, chính phủ Nga cho biết.

Hình ảnh ông Kim, vận com-lê và đi cùng với các quan chức quân đội Triều Tiên mặc quân phục, được chiếu trên truyền hình nhà nước Nga cho thấy ông kiểm tra buồng lái một chiến đấu cơ trong khi các quan chức Nga giải thích năng lực của nó thông qua phiên dịch viên.

Sau đó, ông đã thị sát các xưởng sản xuất khoang thân và cụm cánh của chiến đấu cơ Sukhoi Superjet 100 trước khi xem Su-35 bay trình diễn. Ông gật đầu tán thành khi máy bay biểu diễn.

Nga đã phá lệ của họ để đưa tin rộng rãi về chuyến thăm và liên tục gợi ý về triển vọng hợp tác quân sự với Triều Tiên, quốc gia được thành lập vào năm 1948 với sự hậu thuẫn của Liên Xô khi đó.

Đối với ông Putin, vốn nói rằng Nga đang trong một cuộc chiến sống còn với phương Tây về Ukraine, việc ve vãn ông Kim Jong-un cho phép ông gây tổn thương cho Washington và các đồng minh châu Á của Mỹ trong khi đảm bảo nguồn cung cấp pháo binh dồi dào cho cuộc chiến ở Ukraine.

Washington cáo buộc Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga, quốc gia có kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng không rõ liệu có lô vũ khí nào đã được chuyển giao hay không.

Mỹ và Hàn Quốc dường như lo lắng trước sự trỗi dậy của tình hữu nghị giữa Moscow và Bình Nhưỡng, vốn họ lo ngại có thể

cho phép Kim tiếp cận với một số tên lửa nhạy cảm và các công nghệ khác của Nga.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Moscow thể hiện trách nhiệm với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi nhất trí làm việc cùng nhau để đảm bảo họ sẽ phải trả giá do vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an,” Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin phát biểu trong một cuộc họp báo ở Seoul.

Bonnie Jenkins, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế, đang ở thăm Seoul, cho biết Mỹ lên án hợp tác quốc phòng và chính trị giữa Bình Nhưỡng và Moscow leo thang.

“Rõ ràng các tin tức gần đây về khả năng bán vũ khí giữa Triều Tiên và Nga là đáng lo ngại. Bất kỳ việc chuyển giao vũ khí nào như vậy sẽ là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc,” bà nói.

## [Ông Putin nhận lời mời của Kim Jong-un đến thăm Triều Tiên](#)

14/09/2023

Reuters

Capture à partir de :[VOA](#)



Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một bộ phóng tại cơ sở vũ trụ Vostochny hôm 13/9

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận lời mời đến thăm Triều Tiên của ông Kim Jong Un, làm dấy lên lo ngại của Mỹ rằng trục Moscow-Bình Nhưỡng nổi lên trở lại có thể củng cố

sức mạnh quân đội Nga ở Ukraine và đem đến cho ông Kim công nghệ tên lửa nhạy cảm.

Lời mời được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo ở miền đông nước Nga hôm 13/9 mà ở đó họ thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine và hỗ trợ chương trình vệ tinh của Triều Tiên.

Gọi nhau là 'đồng chí', hai nhà lãnh đạo đã nâng ly chúc mừng tình hữu nghị bằng rượu vang Nga sau khi ông Putin, 70 tuổi, đưa ông Kim, 39 tuổi, đi dạo một vòng cơ sở phóng vệ tinh không gian hiện đại nhất của Nga và họ đã hội đàm cùng với các bộ trưởng quốc phòng hai nước.

"Vào cuối buổi tiếp đón, ông Kim Jong Un đã lịch sự mời ông Putin đến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào thời điểm thuận tiện," hãng tin KCNA cho biết.

Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Putin đã nhận lời mời với lòng biết ơn và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đến Bình Nhưỡng vào tháng 10. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, Tổng thống Putin hiếm khi ra nước ngoài.

Đối với Mỹ và các đồng minh, tình hữu nghị đang lớn mạnh giữa ông Kim và ông Putin là mối quan ngại. Washington đã cáo buộc Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga, nhưng chưa rõ liệu có lô vũ khí nào đã được giao hay không.

Cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ những cáo buộc này, nhưng hứa sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng. Trong chuyến thăm Triều Tiên hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã được ông Kim cho xem các tên lửa đạn đạo bị cấm.

Ông Kim Jong-un sẽ đến thăm các nhà máy hàng không quân sự và dân dụng ở thành phố Komsomolsk-on-Amur vào ngày 14/9 và thị sát hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở Vladivostok, ông Putin cho biết.



Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) hôm 14/9 cho biết Triều Tiên và Nga sẽ 'trả giá' nếu họ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tại bữa trưa thịnh soạn với bánh bao pelmeni nhân cua Kamchatka, súp cá Amur trắng và cá tầm, ông Kim Jong-un đã nâng ly chúc mừng sức khỏe ông Putin, chúc 'nước Nga vĩ đại' chiến thắng và chúc mừng tình hữu nghị Nga-Triều, dự đoán Moscow sẽ chiến thắng trong 'cuộc chiến thiêng liêng' chống phương Tây.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc được coi là cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất đối với ông Kim, nhưng các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng thường cố gắng cân bằng quan hệ với cả Moscow và Bắc Kinh.

Sau khi tiếp quản quyền lực từ ông Boris Yeltsin vào năm 1999, ông Putin đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7 năm 2000 để gặp ông Kim Jong Il, thân phụ của ông Kim Jong Un.

Tại cuộc gặp nghị thượng đỉnh hôm 13/9, không rõ ông Putin sẵn sàng đến mức nào trong việc đáp ứng nhu cầu công nghệ của Triều Tiên.

Trong bối cảnh giao tranh pháo binh ở Ukraine, Nga đã tăng cường sản xuất đạn pháo, nhưng nếu có thêm tiếp tế từ Triều Tiên thì vẫn hữu ích hơn.

Triều Tiên được cho là có kho đạn pháo và rocket lớn tương thích với vũ khí thời Liên Xô, cũng như có một quá trình sản xuất loại đạn dược này.

Khi được hỏi liệu Nga có dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên hay không, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn là thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, ông Peskov nói thêm rằng Moscow sẽ phát triển quan hệ với Triều Tiên phù hợp với lợi ích riêng của mình.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Biden 'sẽ không ngần ngại' áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga và Triều Tiên nếu họ ký kết thêm bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào.

Các nhà ngoại giao Nga nói Mỹ đạo đức giả vì Washington đã gieo rắc hỗn loạn và gửi vũ khí cho các đồng minh trên toàn thế giới.

"Mỹ không có quyền lên lớp chúng tôi phải sống như thế nào," Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong một tuyên bố.

## [Ông Putin nói 'có khả năng' hợp tác quân sự với Kim Jong Un](#)

Capture à partir de :[BBC](#)

Tessa Wong

Phóng viên kỹ thuật số châu Á, BBC News

14 tháng 9 2023



Nguồn hình ảnh, Getty Images

**Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đang có chuyến thăm được theo dõi sát sao tới Nga. Chuyến thăm của ông Kim diễn ra sau các cuộc thảo luận được cho là về buôn bán vũ khí với ông Putin.**

Hai bên đã gặp mặt hôm thứ Tư tại trung tâm vũ trụ Vostochny sau khi ông Kim tới Nga bằng tàu hỏa bọc thép cá nhân.

Liên minh Nga - Kim Jong Un đáng lo ngại như thế nào?

Kim Jong-un thay tướng cấp cao, kêu gọi chuẩn bị nếu chiến tranh bùng phát

'Như đang đùa với tử thần': Các nữ quân nhân Ukraine ở tiền tuyến

Ông Putin sau đó nói rằng họ đã thảo luận 'các khả năng' hợp tác quân sự, và chỉ ra rằng ông sẽ giúp Bình Nhưỡng phát triển vệ tinh.

Mỹ nói Moscow đang nỗ lực mua vũ khí để phục vụ cho cuộc chiến của họ ở Ukraine.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Ông Kim Jong Un đến Trung tâm vũ trụ Vostochny

Mỹ cũng cảnh báo rằng bất cứ hỗ trợ nào của Moscow cho chương trình vệ tinh của Bình Nhưỡng sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông Putin cũng nhận lời mời thăm Bắc Hàn. Rất ít nguyên thủ quốc gia từng tới thăm đất nước đóng cửa với thế giới bên ngoài này.

Cuộc gặp giữa hai chế độ đang chịu các lệnh trừng phạt, với sự góp mặt của các quan chức cao cấp hai nước, diễn ra vào thời

điểm mỗi quan hệ của họ với phương Tây đang ở mức tồi tệ nhất.

Hôm thứ Tư, ông Kim đã được ông Putin chào đón nồng nhiệt sau hai ngày di chuyển bằng tàu bọc thép riêng từ Bắc Hàn sang Nga. Các video được truyền thông nhà nước Nga công bố cho thấy hai lãnh đạo tươi cười bắt tay, trước khi ông Putin đích thân hộ tống ông Kim đi thăm trung tâm vũ trụ.

Nhắc lại mối quan hệ lịch sử giữa Liên Xô và Bắc Hàn, ông Putin chào đón người đồng cấp bằng câu ngạn ngữ Nga "một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới".

Được hỏi có phải Nga sẽ giúp Bắc Hàn xây dựng hệ thống vệ tinh, ông Putin nói "đó là lý do vì sao chúng tôi tới Vostochny Cosmodrome", truyền thông Nga đưa tin.

Ông Putin cũng nói họ sẽ 'bàn về mọi chủ đề' khi được hỏi liệu ông có thảo luận với ông Kim về một thỏa thuận vũ khí hay không.

Trong khi đó, ông Kim có vẻ thể hiện sự ủng hộ của mình đối với cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine.



Nguồn hình ảnh, KCNA/Reuters

Hai nhà lãnh đạo nâng cốc chúc mừng nhau trong bữa tiệc chiều thứ Tư

"Nga vùng lên cho một cuộc chiến thiêng liêng để bảo vệ chủ quyền và an ninh, chống lại các thế lực bá quyền" của phương Tây, ông Kim nói với ông Putin.

"Chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ các quyết định của Tổng thống Putin và lãnh đạo Nga... và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc."

Sau đó, lãnh đạo Bắc Hàn được dự đoán là sẽ xem một màn trình diễn tàu chiến của Nga, thăm vài công xưởng và dừng chân tại thành phố Vladivostok phía tây nước Nga trên đường về nước. Không rõ ông Kim sẽ thăm Nga trong bao lâu.

Trước đó vào tháng 5 và tháng 8 năm nay, Bắc Hàn đã hai lần phóng thử vệ tinh do thám, nhưng đều thất bại. Bình Nhưỡng thề sẽ phát triển vệ tinh do thám để tăng cường khả năng giám sát quân sự.

Nhưng Mỹ tin rằng chương trình vệ tinh của Bắc Hàn cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo của nước này, vì kỹ thuật giống nhau.

Hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, trả lời câu hỏi của các phóng viên, đã thừa nhận Mỹ quan ngại rằng Nga sẽ giúp Bắc Hàn xây dựng kỹ thuật vệ tinh và qua đó cải thiện các chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. "Điều này khá là đáng lo ngại và có khả năng vi phạm hàng loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc" mà chính Nga đã bỏ phiếu thông qua trong quá khứ, ông nói.

Ông Putin có vẻ đã thừa nhận điều này hôm thứ Tư, nói rằng đã có "một số giới hạn" trong hợp tác quân sự.

Mỹ cũng cảnh báo rằng sẽ "không do dự để thực hiện các biện pháp nhằm buộc hai nước này phải chịu trách nhiệm", điều mà Kremlin phản pháo lại rằng quyền lợi của Nga và Bắc Hàn là rất quan trọng với họ chứ "không phải là các cảnh báo từ Washington".

Cuộc gặp đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ năm 2019. Lần cuối ông ra khỏi Bắc Hàn cũng là để gặp ông Putin sau khi đàm phán thất bại về giải trừ hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kim đã được kỳ vọng sẽ tới Vladivostok, nơi ông Mr Putin tham dự một diễn đàn kinh tế, nhưng thay vì thế ông tới Vostochny ở phía Bắc.

Sáng thứ Tư, khi ông Kim gần tới nơi, Bắc Hàn đã phóng hai tên lửa tầm ngắn ra biển, ngoài khơi bờ biển phía đông. Đây là lần phóng thử mới nhất trong một loạt các vụ thử vũ khí bị cấm của Bắc Hàn.

Cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin diễn ra sau khi một phái đoàn của Nga tới thăm Bắc Hàn vào tháng Bảy, nơi ông Kim đã khoe với bộ trưởng bộ quốc phòng Nga Sergei Shoigu tên lửa của Bình Nhưỡng, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong.

Moscow sẽ quan tâm đến vũ khí của Bắc Hàn do chúng tương thích với hệ thống vũ khí của Nga, các chuyên gia nhận định. Nga sẽ đặc biệt quan tâm tới đạn pháo và súng vì pháo binh là "vị thần mà Nga tôn thờ" trên mặt trận tiền tuyến, ông Valeriy Akimenko, một chuyên gia về quân sự Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Xung đột, nói.

Bình Nhưỡng có thể sẽ phải bắt buộc cung cấp những vũ khí này, cũng như đạn dược, và "thậm chí các mẫu tên lửa cũ hơn", ông Kim Dong-yup, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Bắc Hàn, nói.

Yang Uk, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách châu Á, cho rằng cũng có thể các vũ khí mới hơn như tên lửa đạn đạo tầm ngắn sẽ được cung cấp, chẳng hạn như cái gọi là tên lửa KN-25 "siêu lớn".

Một số nhà phân tích tin rằng Bắc Hàn có thể có một kho vũ khí lớn, vì nước này đã không tham chiến kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến năm 1953, dù một số nhà phân tích khác cho rằng Bình Nhưỡng có thể lưỡng lự trong việc chuyển giao quá nhiều, do họ tương đối thiếu tài nguyên.

Nhưng các nhà quan sát cũng nói rằng vũ khí của Bình Nhưỡng chỉ đủ để giúp Nga tăng cường nỗ lực chiến tranh của mình trong ngắn hạn. Họ chỉ ra rằng Moscow, với lượng đạn

được cực kỳ cạn kiệt, đang dựa vào kho đạn pháo cũ kỹ và không đáng tin cậy như thế nào.

Vũ khí của Bắc Hàn có thể đóng vai trò như 'một biện pháp điền vào chỗ trống' trong khi Nga vật lộn chật vật với việc tăng cường sản xuất, theo ông Akimenko.

Nhưng xét đến tốc độ tiêu thụ nguồn cung của Nga, thỏa thuận này sẽ không có nhiều ảnh hưởng về mặt chiến lược. "Nó sẽ sát hại nhiều người dân Ukraine hơn. Nhưng nó sẽ không hạ được đất nước Ukraine," ông nói.

Đáp lại, ông Kim được cho là đang đề nghị Nga trợ giúp lương thực cho đất nước nghèo khó của mình.

Bắc Hàn, từ lâu đã vật lộn với các lệnh cấm, đặc biệt khó khăn hơn trong năm nay do họ đóng cửa biên giới vào thời điểm dịch Covid và hiện chỉ mới bắt đầu mở cửa trở lại.

Bắc Hàn cũng có thể sẽ đề nghị được hỗ trợ tàu ngầm và các kỹ thuật đạn đạo tối tân hơn từ Nga - dù ông Putin có thể sẽ đặt ra giới hạn cho điều đó, theo một số nhà quan sát.

"Ngay cả một cỗ máy chiến tranh liều lĩnh cũng không đánh đổi những viên ngọc quý của quân đội mình để lấy thứ bom lựu và đạn dược cũ kỹ," ông Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha Womans ở Seoul nói.

Một câu hỏi sâu sắc hơn được đặt ra tại cuộc họp là liệu các lệnh cấm vận ngặt nghèo áp lên Nga và Bắc Hàn có thực sự có tác dụng.

Rorry Daniels, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Xã hội châu Á, nói rằng cuộc gặp của ông Putin và ông Kim chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đã tạo ra một bức "tường lửa" nơi hai nước "có thể giao dịch kinh doanh mà không bị trừng phạt gì thêm".

"Càng nhiều quốc gia bị trừng phạt nghiêm khắc nhóm lại với nhau, thì Mỹ càng ít có thể dùng các lệnh trừng phạt như một đòn bẩy để giải quyết các xung đột tiềm tàng."

Nhưng tình huống này cũng không phải là không gây rủi ro cho Bình Nhưỡng, theo giáo sư Park Won-gon từ Đại học Ewha Womans.

Nếu có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra rằng vũ khí của Bắc Hàn được Nga sử dụng tại Ukraine, "thì kết quả khả dĩ là Bắc Hàn sẽ khiến toàn bộ liên minh Nato quay lưng lại với họ, điều này có thể thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới."

*Tường thuật bổ sung bởi Yuna Ku tại Seoul.*

## Thượng đỉnh Kim – Putin và cuộc « mặc cả » đối vũ khí lấy lương thực ?

Đăng ngày: 12/09/2023 - 15:11

Capture à partir de : [RFI](#)

Ngày 12/09/2023, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un đến Nga và được cho là sẽ gặp tổng thống Nga Vladimir Putin. Vũ khí và viện trợ nhân đạo rất có thể là chủ đề chính được đề cập đến nhân cuộc thượng đỉnh này.



Ảnh tư liệu : Tổng thống Nga Vladimir Putin(P) tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un ở Vladivostok, Nga, ngày 25/04/2019.via REUTERS - POOL

Quan hệ giữa Nga và Bắc Triều Tiên trong hai thập niên qua luôn có những thăng trầm. Matxcova luôn hậu thuẫn Tập Cận Bình trong nhiều quyết định liên quan đến các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, Nga và Bắc Triều Tiên cũng thật sự không có quan hệ thương mại.

Ông Fyodor Tertitskiy, chuyên gia về lịch sử và quân đội Bắc Triều Tiên, thuộc trường đại Kookmin (Seoul), trả lời Euronews, lưu ý, cho dù Bình Nhưỡng công khai ủng hộ cuộc xâm lược Ukraina và công nhận bán đảo Crimée thuộc Nga (qua cuộc trưng cầu dân ý năm 2014) nhưng chế độ Kim Jong Un chẳng



gặt hái lợi ích kinh tế thật sự nào khi ủng hộ Nga. Do vậy, cuộc gặp thượng đỉnh lần này phải cho phép tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và điều này sẽ có lợi cho cả Kim Jong Un và Vladimir Putin.

Ông giải thích : *« Một mặt tổng thống Nga rất cần đạn pháo cho cuộc chiến xâm lược tại Ukraina, mà Bắc Triều Tiên có thừa khả năng sản xuất. Mặt khác, Bình Nhưỡng tìm kiếm một cách vô vọng nguồn lương thực và hỗ trợ nhân đạo, bởi vì chính sự cô lập của nước này trong suốt mùa dịch Covid-19, đã gây ra nạn khan hiếm lương thực tàn khốc ở trong nước ».*

Bắc Triều Tiên có nguồn dự trữ đạn dược và tên lửa dồi dào, được thiết kế dựa trên mẫu mã vũ khí thời Xô Viết và do vậy, có thể tương thích với hệ thống vũ khí Xô Viết lỗi thời của Nga mà không nhất thiết phải có những điều chỉnh phức tạp. Về điểm này, chuyên gia Tertitskiy phân tích :

*« Bắc Triều Tiên sở hữu một nền công nghiệp quân sự to lớn. Nước này có sẵn một lượng lớn sản phẩm mà nền công nghiệp quân sự liên tục sản xuất ra. Pháo binh vốn dĩ rất quan trọng cho Bắc Triều Tiên, do vậy, có nhiều khả năng nước này sẽ cung cấp vài thứ trực tiếp cho Nga, hơn nữa là vì Nga sử dụng những trang thiết bị khá lỗi thời. »*

**Nga, Trung Quốc không muốn Bắc Triều Tiên có công nghệ vũ khí tiên tiến**

Một điểm khác cũng được giới quan sát chú ý ngoài việc tìm kiếm viện trợ nhân đạo, lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất có thể xin hỗ trợ từ Nga về mặt công nghệ vũ khí tiên tiến như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm có trang bị tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và vệ tinh trinh sát quân sự.

Bất chấp nhiều chỉ dấu cho thấy khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên, nhiều nhà quan sát được một số báo Anh – Mỹ dẫn lại, vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng Nga sẽ cung cấp những công nghệ tiên tiến cho Bắc Triều Tiên.

The Diplomat nhắc lại, Nga luôn bảo vệ chặt chẽ các nền công nghệ vũ khí quan trọng nhất, ngay cả với đồng minh chủ chốt là Trung Quốc.

Matxcova rất có thể không sẵn lòng chuyển giao công nghệ với Bắc Triều Tiên trong khi nguồn cung cấp vũ khí bị hạn chế do đường vận chuyển phụ thuộc vào một tuyến đường sắt nhỏ giữa hai nước. Ngoài ra, cả Matxcova và Bắc Kinh đều không muốn Bình Nhưỡng nâng cao năng lực quân sự, vì lo sợ mối nguy phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực và muốn tránh phản ứng mạnh của bộ ba Mỹ-Nhật-Hàn.

Tuy nhiên, theo The Guardian, nếu cuộc thảo luận về cung ứng vũ khí giữa Bắc Triều Tiên và Nga diễn ra, điều này còn cho thấy Trung Quốc vẫn không sẵn lòng bán vũ khí cho Nga bất chấp tình hữu nghị « vô bờ bến », sự ủng hộ ngoại giao và bán thiết bị lưỡng dụng đang diễn ra.

Dẫu sao, chuyên gia Fyodor Tertitskiy cũng cảnh báo, cho dù một thỏa thuận quân sự Nga – Bắc Triều Tiên ít có khả năng làm thay đổi đáng kể dòng chảy cuộc chiến, do thiện chí Bắc Triều Tiên giúp đỡ Nga có nguy cơ thúc đẩy phương Tây gia tăng các hành động tại Ukraina, nhưng mức độ khốc liệt của cuộc chiến sẽ gia tăng mạnh với việc có thêm vũ khí Bắc Triều Tiên trên chiến trường Ukraina.

## [Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Nga, gặp tổng thống Putin để thảo luận cung ứng vũ khí](#)

Đăng ngày: 12/09/2023 - 12:05

Capture à partir de :[RFI](#)

Theo bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un đã đến Nga sáng sớm hôm nay, 12/09/2023, cho một cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Nga Vladimir Putin. Washington cảnh báo khả năng hai nước đúc kết một thỏa thuận cung ứng vũ khí, hậu thuẫn cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina.



Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un chuẩn bị rời Bình Nhưỡng để công du Nga, ngày 10/09/2023. via REUTERS - KCNA

Hãng tin Pháp AFP nhận định đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Kim Jong Un kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Điện Kremlin trong thông cáo khẳng định hai nguyên thủ sẽ bàn về những « chủ đề nhạy cảm ». Theo quan sát của thông tin viên đài RFI tại Seoul, hình ảnh về thành viên phái đoàn Bắc Triều Tiên tại nhà ga được công bố có thể cho phép dự đoán vấn đề đạn dược cũng như công nghệ hải quân và không gian sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm phản ứng của Mỹ và phía Hàn Quốc :

*Theo Yonhap, trích dẫn thông tấn xã Trung Ương Bắc Triều Tiên KCNA, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un hôm qua 10/09 đã rời Bình Nhưỡng, đi tàu riêng tới Nga. Theo những bức ảnh được công bố, tháp tùng ông Kim là các quan chức chủ chốt của đảng Lao Động Triều Tiên, quan chức chính phủ và quân đội, như ngoại trưởng Choi Son-hee, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Ri Pyong-chol.*

*Một số nguồn tin cho biết có thể tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un trong ngày hôm nay. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh song phương đầu tiên sau bốn năm kể từ cuộc gặp tháng 04/2019 tại Vladivostok. Tuy nhiên, lịch trình và địa điểm tổ chức cuộc gặp chưa được công bố.*

*Hoa Kỳ và phương Tây theo dõi sát chuyển đi này vì cho rằng có thể Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina. Trước đó, Hoa Kỳ tuyên bố rằng bất kỳ hoạt động buôn bán vũ khí nào của Bình Nhưỡng sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và sẽ có những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu cần thiết. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Matthew Miller bình luận: "Việc Matxcova yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Bình Nhưỡng cho thấy hiệu quả của các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ".*

*Về phía Hàn Quốc, trong cuộc họp thượng đỉnh với Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN vừa qua, tổng thống Yoon Suk-Yeol đã tuyên bố: "Các thành viên của Liên Hiệp Quốc có nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên, đặc biệt là các nước thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An".*

## **Nga, Bắc Triều Tiên tăng cường quan hệ: Thách thức mới về an ninh đối với phương Tây**

Đăng ngày: 13/09/2023 - 14:14

Capture à partir de :[RFI](#)

Việc Nga và Bắc Triều Tiên, hai quốc gia đều đang bị quốc tế cô lập, tăng cường quan hệ có thể là một thách thức mới về an ninh đối với phương Tây, theo giới phân tích.



Từ phải qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại sân bay vũ trụ Vostochny, vùng Viễn Đông Nga ngày 13/09/2023. via REUTERS - SPUTNIK

Trước hết, việc chọn sân bay vũ trụ Vostochny làm nơi diễn ra cuộc gặp giữa Vladimir Putin và Kim Jong Un mang tính biểu tượng rất cao, nhất là vì hôm nay tổng thống Nga đã nêu khả năng Matxcova sẽ giúp Bình Nhưỡng chế tạo các vệ tinh nhân tạo, sau khi Bắc Triều Tiên đã hai lần thất bại trong việc đặt lên quỹ đạo một vệ tinh do thám quân sự.

Đối với nhà nghiên cứu An Chan Il, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Thế giới về Bắc Triều Tiên, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, sân bay vũ trụ nói trên là một nơi lý tưởng, vì nó đáp ứng các lợi ích của cả hai bên. Nga thì cần đến kho đạn pháo có từ thời Liên Xô của Bắc Triều Tiên để phục vụ cho chiến trường Ukraina. Theo nhà nghiên cứu này, nếu các giàn phóng rocket đa nòng và đạn pháo của Bắc Triều Tiên được cung cấp cho Nga với số lượng lớn, điều này có thể sẽ có tác động đáng kể lên cuộc chiến tranh tại Ukraina, vào lúc mà lực lượng Kiev đang gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch phản công.

Chính vì vậy mà từ tuần trước, Nhà Trắng đã cảnh cáo Bắc Triều Tiên là nước này “sẽ trả giá đắt” nếu cung cấp cho Nga các vũ khí dùng cho chiến trường Ukraina.

Về phần mình, Bình Nhưỡng không chỉ cần công nghệ vệ tinh, mà còn cần sự trợ giúp của Matxcova để hiện đại hóa kho vũ khí từ thời Liên Xô, đặc biệt là cho không quân và hải quân.

Nhưng điều đáng lo ngại, như ghi nhận của nhà nghiên cứu Bruce Bennet, thuộc tổ chức nghiên cứu RAND Corporation, trả lời hãng tin ABC News, đó là Nga có thể sẽ hỗ trợ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cung cấp cho Bình Nhưỡng các công nghệ cần thiết để có thể phóng thành công các đầu đạn nguyên tử gắn trên các tên lửa tầm xa. Mức độ đe dọa của vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ càng lớn hơn, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Theo hai chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Victor Cha và Ellen Kim, được ABC News trích dẫn, có lý do để nghi ngờ là Matxcova đã chia sẻ các thông tin quân sự nhạy cảm cho Bình Nhưỡng, đặc biệt thể hiện qua những tiến bộ gần đây của Bắc Triều Tiên trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Mặt khác, như ghi nhận của nhà nghiên cứu Bruce Bennet, trong khi tổng thống Putin có vẻ muốn tránh xung đột trực tiếp với khối NATO, thì Kim Jong Un lại dùng nguy cơ chiến tranh với phương Tây như là một công cụ chính trị để giúp ông duy trì quyền lực, để biện minh cho việc tiếp tục đầu tư tài lực và nhân lực cho việc phát triển vũ khí, mặc dù đa số người dân Bắc Triều Tiên đang đói khổ.

Các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cho tới nay đã không ngăn cản được Bình Nhưỡng liên tục phóng các tên lửa, và như vậy là Mỹ có ban hành các trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng thì cũng sẽ không ăn thua gì. Cho nên nhà nghiên cứu Bruce Bennet kêu gọi chính quyền Joe Biden phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn tham vọng vũ khí của Bắc Triều Tiên, không để cho nước này tiếp tục là một nguy cơ đối với ổn định của vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Hai chuyên gia Victor Cha và Ellen Kim thì đề nghị chính quyền Biden nên giải mật các thông tin tình báo về quan hệ hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên và thu hút sự chú ý của quốc tế về mối quan hệ này, đồng thời cảnh cáo Trung Quốc là không nên dung thứ hay tham gia trực tiếp vào quan hệ đối tác Matxcova - Bình Nhưỡng.

Rốt cuộc có lẽ chỉ có Trung Quốc là cường quốc duy nhất có thể ngăn chặn Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga phục vụ chiến tranh Ukraina, theo cái nhìn của Fyodor Tertitskiy, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Triều Tiên, Đại học Kookmin ở Seoul. Thật vậy, cho tới nay Bắc Kinh vẫn là nguồn yểm trợ chủ yếu về kinh tế và chính trị cho Bình Nhưỡng. Nếu Trung Quốc không đồng tình với thỏa thuận buôn bán vũ khí giữa Bắc Triều Tiên với Nga, thì tổng thống Putin chắc sẽ khó mà bỏ ngoài tai lời cảnh báo đó và Kim Jong Un cũng có lẽ sẽ không dám phớt lờ đồng minh Bắc Kinh. Còn nếu Matxcova và Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận về buôn bán vũ khí thì rõ ràng đã có sự chấp thuận ngầm của Trung Quốc.

## [Quan chức Nga và Trung Quốc dự Quốc Khánh Bắc Triều Tiên](#)

Đăng ngày: 09/09/2023 - 13:15

Capture à partir de : [RFI](#)

Bình Nhưỡng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên. Phó thủ tướng Trung Quốc và đại diện ngoại giao Nga dự lễ diễu hành. Tổng thống Vladimir Putin gửi điện chúc mừng lãnh tụ Kim Jong Un và kêu gọi « *thắt chặt bang giao trên mọi phương diện* ».



Lãnh đạo Kim Jong Un và con gái chủ trì lễ mừng Quốc Khánh Bắc Triều Tiên. Ảnh do Bình Nhưỡng cung cấp ngày 09/09/2023. AP

Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng tổ chức một cuộc diễu hành trong đêm mùng 08/ rạng sáng ngày 09/09/2023 với sự tham gia của các lực lượng bán quân sự. Khác với thông lệ chính quyền không huy động quân đội và các phương tiện quân sự cho sự kiện này như mọi năm. Giới quan sát tại Hàn Quốc ghi nhận « *dường như Bắc Triều Tiên tránh phô trương vũ khí cấm sản xuất như tên lửa đạn đạo liên lục địa* ». Lãnh tụ Kim Jong Un và con gái chủ trì cuộc diễu hành mừng lễ Quốc Khánh.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã tiếp một phái đoàn Trung Quốc do phó thủ tướng Lưu Quốc Trung (Liu Guozhong) dẫn đầu. Đây là lần thứ nhì trong sáu tuần lễ một quan chức cao cấp của Bắc Kinh viếng thăm Bắc Triều Tiên. Tháng 7/2023 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lý Hồng Trung (Li Hongzhong) đã đến Bình Nhưỡng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Về phía Matxcơva, hôm nay 09/09/2023 tổng thống Vladimir Putin gửi điện chúc mừng ông Kim Jong Un và bày tỏ tin tưởng đôi bên « *tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả mọi lĩnh vực* » vì « *lợi ích của nhân dân* », vì « *an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như là tại Đông Bắc Á* ». Chủ



nhân điện Kremlin không quên nhắc lại Liên Xô là quốc gia đầu tiên công nhận chế độ Bắc Triều Tiên.

Giáo sư Leif Eric Easley đại học Ewha-Seoul được AFP trích dẫn lưu ý, sự hiện diện của các quan chức Nga và Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên diễn ra vào lúc ông Tập Cận Bình vắng mặt tại thượng đỉnh G20 tổ chức tại Ấn Độ càng làm lộ rõ « *rạn nứt trong toàn cảnh chính trị tại châu Á* ».

## [Kim Jong Un đón tiếp các vị khách Trung Quốc và Nga tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên](#)

Capture à partir de :[baocalitoday](#)

September 10, 2023



Triều Tiên đã mời các đại biểu Trung Quốc và các nghệ sĩ Nga đến tham dự một cuộc diễu hành bán quân sự với các bộ phóng tên lửa được kéo bởi xe tải và máy kéo, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Bảy, trong nỗ lực mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhằm thể hiện mối quan hệ của ông với Moscow và Bắc Kinh. trước những cuộc đối đầu ngày càng sâu sắc với Washington.

Sự kiện ở thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu vào tối thứ Sáu để kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên rơi vào thứ Bảy, diễn ra trong bối cảnh có kỳ vọng rằng ông Kim sẽ sớm tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin. nạp lại nguồn dự trữ cạn kiệt do cuộc chiến của Điện Kremlin với Ukraine.

Trong khi Trung Quốc cử phái đoàn do Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung dẫn đầu tới dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Triều Tiên thì Nga lại cử đoàn ca múa quân đội.

Truyền thông Hàn Quốc suy đoán rằng việc thiếu quan chức chính phủ Nga tại lễ hội ở Bình Nhưỡng có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Putin. Theo một số báo cáo của Mỹ, điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào tuần tới.

Putin dự kiến sẽ tham dự một diễn đàn quốc tế kéo dài từ Chủ nhật đến thứ Tư tại thành phố Vladivostok phía đông, cũng là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ông với ông Kim vào năm 2019 và hiện được coi là địa điểm khả thi cho cuộc gặp tiếp theo của họ. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp trong một cuộc họp kín hôm thứ Năm rằng Triều Tiên và Nga cũng có thể sắp xếp một lộ trình “bất ngờ” cho chuyến thăm của ông Kim để tránh những địa điểm tiềm năng được giới truyền thông đưa tin.

Triều Tiên chưa xác nhận bất kỳ kế hoạch nào cho ông Kim tới thăm Nga.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, cho biết: “Cho dù hội nghị thượng đỉnh Putin-Kim có sớm diễn ra hay không, Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn chặn những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế bằng cách công bố trước thông tin tình báo”.

Ông nói, sự hợp tác ngày càng tăng giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, cũng như quyết định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ qua Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, tạo ra một vết nứt ngày càng lớn trong bối cảnh địa chính trị châu Á.

Tuy nhiên, một thỏa thuận vũ khí lớn giữa Nga và Triều Tiên, vi phạm nhiều lệnh trừng phạt quốc tế, sẽ khiến Bắc Kinh lo lắng vì “sự liên kết với một khối nhà nước mới nổi có thể gây ra tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu hóa nhưng đang gặp khó khăn của Trung Quốc”, Easley nói.

KCNA cho biết ông Kim đã nhận được thư của ông Putin và ông Tập trong dịp kỷ niệm, nơi cả hai nhà lãnh đạo đều nói rằng việc tăng cường quan hệ giữa hai nước với Triều Tiên sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định của khu vực.

Cuộc duyệt binh hôm thứ Bảy tập trung vào các tổ chức bán quân sự và lực lượng an ninh công cộng bảo vệ Bình Nhưỡng, thay vì các đơn vị quân đội xử lý các hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân, vốn là trọng tâm của các cuộc diễu hành khác trong năm nay.

Hàng triệu người Triều Tiên trong độ tuổi từ 17 đến 60 được liệt vào danh sách Hồng vệ binh Công-Nông dân, một tổ chức dân phòng quốc gia có thể được so sánh một cách lỏng lẻo với lực lượng quân sự dự bị của các quốc gia khác. Các cuộc tuần hành hôm thứ Bảy của Hồng vệ binh bao gồm những đoàn xe mô tô khổng lồ, tên lửa chống tăng được kéo bằng máy kéo và xe tải kiểu dân sự được trang bị nhiều bộ phóng tên lửa, theo báo cáo và hình ảnh của KCNA.

Các bức ảnh cho thấy ông Kim mỉm cười và nói chuyện với cô con gái nhỏ, được cho là Ju Ae, khi họ xem cuộc diễu hành từ những chiếc ghế da được đặt ở ban công của ông Kim ở Quảng trường Kim Nhật Thành được đặt theo tên ông nội lập quốc của ông.

Kể từ tháng 11, Kim Jong Un đã đưa con gái – được cho là khoảng 10 tuổi – tới các sự kiện công cộng lớn liên quan đến quân đội nước này. Các nhà phân tích cho rằng việc ông Kim giới thiệu con gái mình nhằm gửi một tuyên bố tới thế giới rằng ông không có ý định tự nguyện giao nộp vũ khí hạt nhân và tên

lửa mà ông coi là sự đảm bảo mạnh mẽ nhất cho sự sống còn của ông cũng như việc mở rộng quyền cai trị của gia đình ông.

Truyền thông nhà nước không đề cập đến việc liệu ông Kim có phát biểu trong cuộc duyệt binh hay không, cho thấy rằng ông có thể sẽ không phát biểu.

KCNA cho biết ông Kim đã gặp ông Lưu và các đại biểu Trung Quốc khác trước cuộc duyệt binh, nơi họ trao đổi quan điểm về việc “tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác nhiều mặt” giữa các nước.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, khi tốc độ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và các cuộc tập trận quân sự kết hợp của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng gia tăng để trả đũa.

Để chống lại sự hợp tác an ninh ngày càng sâu sắc giữa Washington, Seoul và Tokyo, ông Kim đã cố gắng nâng cao tầm nhìn về mối quan hệ đối tác của mình với Moscow và Bắc Kinh khi ông tìm cách thoát khỏi sự cô lập ngoại giao và đưa Triều Tiên trở thành một phần của mặt trận thống nhất chống lại Triều Tiên. Hoa Kỳ.

Vào tháng 7, ông Kim đã mời các phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Li Hongzhong dẫn đầu tới một cuộc duyệt binh lớn ở Bình Nhưỡng, nơi ông trình làng những vũ khí mạnh nhất của mình, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa được thiết kế để nhắm vào lục địa Mỹ.

Một ngày trước cuộc duyệt binh, ông Kim đã đưa Shoigu đi tham quan một cuộc triển lãm vũ khí trong nước, thể hiện sự ủng hộ của Triều Tiên đối với việc Nga xâm chiếm Ukraine và làm tăng thêm những nghi ngờ rằng Triều Tiên sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Nga.

Các nhà phân tích cho biết, để đổi lấy việc cung cấp cho Nga đạn pháo và các loại đạn dược khác, Triều Tiên có thể tìm kiếm

viện trợ năng lượng, lương thực và công nghệ vũ khí tiên tiến đang rất cần thiết. Có những lo ngại rằng việc chuyển giao công nghệ tiềm năng của Nga sẽ làm tăng mối đe dọa từ kho vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên được thiết kế để nhắm vào Mỹ và các đồng minh châu Á của nước này.

**Việt Linh (Theo Asia Times)**

## [Kim Jong Un: Tăng cường quan hệ với Nga là “ưu tiên tuyệt đối” của Bắc Triều Tiên](#)

Đăng ngày: 13/09/2023 - 12:15

Capture à partir de :[RFI](#)

Trong cuộc gặp với tổng thống Vladimir Putin tại một sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông Nga hôm nay, 13/09/2023, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố việc tăng cường quan hệ giữa Matxcova và Bình Nhưỡng là “ưu tiên tuyệt đối”.



Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại sân bay vũ trụ Vostochny, vùng Viễn Đông Nga ngày 13/09/2023. AP - Mikhail Metzel

Theo hãng tin AFP, sau khi đi thăm các cơ sở của sân bay vũ trụ Vostochny, trong đó có xưởng lắp ráp tên lửa Angara thế hệ mới, lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Nga đã mở cuộc hội đàm với sự hiện diện của phái đoàn hai nước, trước khi hai ông gặp riêng. Theo các hãng thông tấn Nga, tham dự các hội đàm song

phương có các bộ trưởng Quốc Phòng, Ngoại Giao và Công Nghiệp của phía Nga. Trước cuộc hội đàm, tổng thống Putin đã nêu lên khả năng Nga sẽ giúp Bắc Triều Tiên chế tạo các vệ tinh nhân tạo.

Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình:

*“Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông Nga là nơi mang tính biểu tượng cho tham vọng của Nga về thăm dò không gian. Trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh, tổng thống Vladimir Putin và chủ tịch Kim Jong Un đã đi tham quan các cơ sở của sân bay vũ trụ. Một video từ Nga cho thấy ông Kim Jong Un rất quan tâm đến công nghệ tên lửa của Nga. Ông không rời mắt khỏi cơ sở, thậm chí còn ra hiệu bằng tay để đặt câu hỏi về các bộ phận tên lửa cũng như cách chúng hoạt động.*

*Trong bài phát biểu khai mạc, ông Kim Jong Un đã nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng ủng hộ các quyết định của Nga và tổng thống Putin trong cuộc chiến Ukraina mà ông gọi là cuộc chiến "chống chủ nghĩa đế quốc". Chủ tịch Bắc Triều Tiên kỳ vọng rằng cuộc gặp này sẽ nâng cấp mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới.*

*Cuộc gặp ở sân bay vũ trụ Vostochny được chia ra làm hai phần, bao gồm cuộc họp mở rộng với sự tham dự của đại diện hai nước trong khoảng 90 phút. Sau đó là cuộc gặp riêng giữa hai lãnh đạo chỉ có phiên dịch viên trong khoảng 30 phút. Tại cuộc gặp này, ông Putin và ông Kim Jong Un dự kiến sẽ thảo luận về các kế hoạch hợp tác quân sự, trong đó có việc buôn bán vũ khí, cho dù điều này vi phạm lệnh trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.*

*Kết thúc cuộc họp, điện Kremlin cho biết: Hai nước hiện không có kế hoạch ký bất kỳ tài liệu nào sau hội nghị thượng đỉnh.”*

Trong bữa ăn trưa sau hội đàm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định với tổng thống Vladimir Putin là Nga sẽ

giành được "một chiến thắng to lớn" trước các kẻ thù, chủ yếu là phương Tây. Theo các hãng tin Nga, ông Kim Jong Un còn ca ngợi quân đội Nga "anh hùng" trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraina.

## Ông Putin và ông Kim Jong Un thảo luận các vấn đề quân sự, chiến tranh Ukraine, vệ tinh

13/09/2023

Reuters

Capture à partir de :[VOA](#)



Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Vostochny Cosmodrome, vùng Amur, Nga, 13/9/2023.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa họp thượng đỉnh hôm 13/9. Hai ông thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine, và khả năng Nga sẽ giúp cho chương trình vệ tinh của Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Ông Putin đưa ông Kim đi tham quan địa điểm phóng tên lửa không gian tiên tiến nhất của Nga ở vùng Viễn Đông của Nga sau khi ông Kim từ Triều Tiên đến đó bằng tàu hỏa. Ông Kim hỏi nhiều câu hỏi chi tiết về tên lửa khi ông Putin đưa ông đi tham quan Sân bay vũ trụ Vostochny.

Sau chuyến tham quan, ông Putin, 70 tuổi và ông Kim, 39 tuổi, họp trong vài giờ với các bộ trưởng của họ và sau đó gặp riêng, tiếp theo là bữa trưa sang trọng với bánh "pelmeni" nhân cua Kamchatka và cá tầm nấu với nấm và khoai tây.

Ông Kim nâng cốc chúc mừng sức khỏe ông Putin, mừng chiến thắng của "nước Nga vĩ đại" và tình hữu nghị Triều Tiên-Nga, dự báo Nga sẽ chiến thắng phương Tây trong "cuộc chiến thiêng liêng" ở Ukraine.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng quân đội và nhân dân Nga anh hùng sẽ kế thừa xuất sắc những chiến công, truyền thống của họ, đồng thời thể hiện mạnh mẽ phẩm giá và danh dự cao quý của mình trên hai mặt trận hoạt động quân sự và xây dựng một đất nước hùng mạnh”, ông Kim nói với ông Putin.

Ông Kim nâng ly nói thêm: “Quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến thiêng liêng nhằm trừng phạt kẻ ác đang âm mưu làm bá chủ và nuôi dưỡng ảo tưởng bành trướng”.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng ông Kim sẽ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga, quốc gia đã xài một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong hơn 18 tháng chiến tranh ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng phủ nhận những ý định như vậy.

Ông Putin đưa ra nhiều gợi ý rằng hợp tác quân sự đã được thảo luận nhưng không tiết lộ chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự cuộc hội đàm và Điện Kremlin cho biết hai nước láng giềng đang thảo luận về những vấn đề nhạy cảm không được thảo luận công khai.

Khi được truyền thông Nga hỏi liệu Nga có giúp ông Kim chế tạo vệ tinh hay không, ông Putin nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây”.

Đối với Nga, cuộc gặp thượng đỉnh này là cơ hội để chọc tức Hoa Kỳ, cường quốc ủng hộ Ukraine, mặc dù không rõ ông Putin sẵn sàng đi bao xa để đáp ứng bất kỳ danh sách mong muốn nào của Triều Tiên về công nghệ.

Ông Putin cho biết ông Kim hiện có kế hoạch thăm các nhà máy hàng không quân sự và dân sự ở thành phố Komsomolsk-on-Amur của Nga và thị sát hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở Vladivostok.

**“Những đồng chí”**



Ông Putin và ông Kim gọi nhau là “đồng chí” trong bữa trưa và ông Putin liên tục nhắc đến việc chính Liên Xô đã ủng hộ Triều Tiên - và là nước đầu tiên công nhận điều này chỉ sau hơn 75 năm kể từ khi nước này được thành lập.

Trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine, vốn đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao đạn pháo, Hoa Kỳ và các đồng minh khác của Kiev đang theo dõi xem liệu chuyến thăm của ông Kim có mở đường cho việc cung cấp đạn pháo cho Nga hay không.

Nga cùng với Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, ngăn chặn nỗ lực do Mỹ dẫn đầu và lần đầu tiên công khai chia rẽ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ khi bắt đầu trừng phạt Bình Nhưỡng vào năm 2006.

Khi được hỏi về hợp tác quân sự, ông Putin cho biết Nga tuân thủ các quy định quốc tế nhưng vẫn có cơ hội để khám phá.

Việc chọn gặp nhau tại Vostochny Cosmodrome - biểu tượng cho tham vọng của Nga với tư cách là một cường quốc không gian - rất đáng chú ý, vì Triều Tiên đã hai lần thất bại trong việc phóng vệ tinh trình sát trong 4 tháng qua.

Sau khi dẫn ông Kim đi tham quan tòa nhà nơi tên lửa Angara, tên lửa phóng không gian dài 42,7 mét mới của Nga, ông Putin cho biết ông Kim đã thể hiện “sự quan tâm lớn đến kỹ thuật tên lửa” trong chuyến thăm.

Trước cuộc gặp với ông Putin, ông Kim ký vào sổ tham quan bằng tiếng Triều Tiên: “Vinh quang cho nước Nga, nơi sinh ra những người chinh phục không gian đầu tiên, sẽ là bất tử”.

### **Tên lửa đạn đạo**

Trong khi ông Kim đang đi qua các khu rừng ở Nga bằng tàu hỏa, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Các nhà phân tích cho biết rằng đây là lần phóng đầu tiên như vậy của Triều Tiên khi ông Kim đang ở nước ngoài, thể hiện mức độ ủy quyền ngày càng tăng và hệ thống kiểm soát tinh tế hơn đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Ông Kim chỉ thực hiện 7 chuyến công du nước ngoài trong 12 năm nắm quyền, tất cả đều vào năm 2018 và 2019. Ông cũng hai lần bước qua biên giới liên Triều một thời gian ngắn.

Các nhà phân tích cho biết rằng thành phần phái đoàn của ông Kim tới Nga với sự hiện diện đáng chú ý của Giám đốc Cục Công nghiệp Đạn dược Jo Chun Ryong, cho thấy một chương trình nghị sự nặng nề về hợp tác công nghiệp quốc phòng.

“Triều Tiên có câu tục ngữ: “Quần áo tốt là quần áo mới, nhưng bạn thâm giao mới là bạn tốt”. Và người Nga chúng tôi nói: “Một người bạn cũ quý hơn hai người bạn mới”, ông Putin nói với Kim.

“Trí tuệ dân gian này hoàn toàn có thể áp dụng được trong quan hệ hiện đại giữa hai nước chúng ta”, ông Putin nói thêm.

## [Bên trong đoàn tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có gì?](#)

13/09/2023

Reuters

Capture à partir de :[VOA](#)



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bước xuống tàu sau khi tàu vượt qua biên giới Nga tại Khasan, cách Vladivostok 127 km về phía nam, ngày 12/9/2023.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi tàu hỏa tới Nga, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 12/9, một hình thức vận

chuyến chậm nhưng chuyên dụng mà các nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã sử dụng trong nhiều thập niên.

Các chuyên gia cho biết, so với đội máy bay cũ kỹ của đất nước, tàu chống đạn mang lại không gian an toàn và thoải mái hơn cho đoàn tùy tùng lớn, nhân viên bảo vệ, thực phẩm và tiện nghi, đồng thời là nơi thảo luận các chương trình nghị sự trước các cuộc họp.

Kể từ khi trở thành lãnh đạo vào cuối năm 2011, ông Kim đã sử dụng tàu hỏa để thăm Trung Quốc và Việt Nam, cũng như chuyến đi Nga gặp ông Putin trước đó vào năm 2019.

### **Bên trong đoàn tàu của ông Kim có gì?**

Không rõ các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng bao nhiêu chuyến tàu trong những năm qua, nhưng ông Ahn Byung-min, chuyên gia Hàn Quốc về chuyển vận của Triều Tiên, cho biết cần có nhiều đoàn tàu vì lý do an ninh.

Ông Ahn nói những chuyến tàu này có từ 10 đến 15 toa, một số toa chỉ dành cho nhà lãnh đạo, chẳng hạn như phòng ngủ, nhưng những toa khác chở nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế.

Mạng lưới đường sắt cổ xưa của đất nước có nghĩa là chuyến tàu sang trọng chỉ di chuyển với tốc độ 40 km/h.

Ông Ahn nói: “Ngay cả khi tốc độ chậm, tàu hỏa vẫn an toàn và thoải mái hơn bất cứ điều gì khác đối với một nhà lãnh đạo Triều Tiên”.

Một đoạn video công bố năm 2018 cho thấy ông Kim gặp gỡ các quan chức hàng đầu Trung Quốc trên một toa tàu rộng rãi có ghế dài màu hồng.

Đoạn video cũng cho thấy toa tàu chứa văn phòng của ông Kim với bàn ghế và tấm bản đồ Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên trên bức tường phía sau.

Vào năm 2020, một đoạn phim truyền hình nhà nước cho thấy ông Kim đi tàu đến thăm khu vực bị bão tàn phá, chiếu hình ảnh thoáng qua của một cỗ xe được trang trí bằng đèn hoa văn và những chiếc ghế vải in hình ngựa vằn.

Trong cuốn sách “Orient Express” (Tàu tốc hành phương Đông) năm 2002, quan chức Nga Konstantin Pulikovsky đã mô tả chuyến hành trình kéo dài ba tuần tới Moscow của Kim Jong Il, thân phụ và là người tiền nhiệm của Kim Jong Un.

Theo cuốn sách, trên chuyến tàu đó, có những thùng rượu vang Bordeaux và Beaujolais được chở từ Paris, cũng như tôm hùm sống.

Đoàn tàu của ông Kim bao gồm một toa dân cư, được gọi là toa “đại bản doanh”, một nhà hàng, một số toa vận chuyển ô tô với hai chiếc Mercedes bọc thép, cựu nhà ngoại giao Nga Georgy Toloraya viết trên NK News, một cơ quan chuyên về Triều Tiên, khi nhớ lại chuyến thăm của ông Kim bằng đường sắt đến Nga vào năm 2001.

Ông Toloraya cho biết đoàn tàu có hệ thống liên lạc vệ tinh và tất cả các toa đều được kết nối.

Ông Ahn nói bánh xe đoàn tàu của ông Kim Jong Un phải được thay đổi ở Nga hoặc một nhà ga của Triều Tiên giáp biên giới với Nga, vì hai nước sử dụng khổ đường sắt khác nhau.

### **Ai dùng các đoàn tàu hỏa?**

Nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên, Kim Il Sung, ông nội của ông Kim, thường xuyên ra nước ngoài bằng tàu hỏa trong thời gian ông cầm quyền cho đến khi qua đời vào năm 1994.

Ông Kim Jong Il chỉ dựa vào tàu hỏa để đến thăm Nga ba lần, trong đó có chuyến đi 20.000 km tới Moscow năm 2001.

Đài truyền hình nhà nước cho biết đoàn tàu là “ngôi nhà thân yêu và là văn phòng” của ông Kim Jong Il.

Ông qua đời vì một cơn đau tim được cho là vào cuối năm 2011 khi đang ở trên một trong những chuyến tàu của mình và toa tàu ấy đang được trưng bày tại lăng mộ của ông.

Đoàn tàu xe lửa là trung tâm tuyên truyền của nhà nước xung quanh việc gia đình Kim cầm quyền bắt đầu những chuyến hành trình dài bằng tàu hỏa để gặp gỡ những người dân Triều Tiên bình thường trên khắp đất nước.

Năm ngoái, truyền hình nhà nước chiếu cảnh ông Kim Jong Un trong một toa tàu màu trắng sờ vào lá ngô và thảo luận về các mùa vụ ngô trong khi hút thuốc, nói rằng ông Kim hy vọng về một “điều không tưởng về cộng sản” trong một “chuyến tham quan toàn diện bằng tàu hỏa”.

## [Nga bị mất trộm bí quyết chế tạo tên lửa](#)

Đăng ngày: 09/08/2023 - 13:21

Capture à partir de : [RFI](#)

Điều tra của hãng tin Anh Reuters cho thấy, tin tặc Bắc Triều Tiên Lazarus và ScarCruft đột nhập vào tập đoàn chế tạo tên lửa và vệ tinh của Nga NPO Mashinostroyeniya. Trong sáu tháng liền từ cuối 2021 đến tháng 5/2022 hai nhóm tin tặc Lazarus và Scarcruft đã hoạt động ra sao, đánh cắp được bí quyết nào của Nga và những thông tin đó có giúp Bình Nhưỡng đốt cháy giai đoạn trong kế hoạch phát triển tên lửa hiện đại hay không ?



Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu tham quan một khu triển lãm vũ khí. Nguồn ảnh KCNA ngày 27/07/2023.via REUTERS - KCNA

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Sergei Shoigu vừa từ Bình Nhưỡng trở về sau khi dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến, khép lại chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Nhân dịp này lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã khoe với bộ trưởng Quốc Phòng Nga mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đời mới, drone cỡ lớn sử dụng tua-bin cánh quạt ... Ngay từ khi Matxcova đưa quân xâm chiếm Ukraina, Bắc Triều Tiên luôn đứng về phía Nga. Tiếp quan chức Nga, chính quyền Kim Jong Un nhắc lại quan điểm « hoàn toàn yểm trợ » quân đội và nhân dân Nga « bảo vệ chủ quyền và lợi ích đất nước » trên mặt trận Ukraina. Báo tài chính Anh Financial Times ngày 31/07/2023 tiết lộ, Kiev phát hiện tên lửa Bắc Triều Tiên trên lãnh thổ Ukraina và thậm chí sau khi đã tịch thu, lính Ukraina đã « dùng vũ khí của Bắc Triều Tiên » đánh đuổi quân Nga.

### **Một chiến dịch do thám quy mô**

Trong bối cảnh đó, điều tra của Reuters hôm 07/08/2023 cho thấy Nga bị Bắc Triều Tiên lách trộm bí quyết chế tạo tên lửa. Hai toán tin tặc Lazarus và ScarCruft bị nghi ngờ là thủ phạm một « chiến dịch do thám quy mô » nhắm vào NPO

Mashinostroyeniya chuyên sản xuất « tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và cả vệ tinh ».

Trước hết Lazarus và ScarCruft là ai, hoạt động như thế nào, mức độ lợi hại đến đâu và có liên hệ gì với chính quyền Bắc Triều Tiên ?

Reuters nhắc lại, theo giới phân tích về an ninh mạng, hai nhóm tin tặc này - mà đặc biệt là Lazarus nổi tiếng từ cả chục năm qua. Sở trường của Lazarus là « đánh cắp tiền ảo, trực tiếp tài trợ cho chế độ Bình Nhưỡng ». Năm 2022 nhóm này đã « chiếm đoạt » gần 2 tỷ đô la bằng tiền ảo theo các thông tin từ mạng The Record của Mỹ. Trước đó trong giai đoạn từ 2009 đến 2013, Lazarus được cho là tác giả nhiều vụ tấn công tinh vi nhắm vào chính phủ Hàn Quốc. Ngoạn mục hơn cả là vụ tấn công vào tập đoàn giải trí Sony Pictures của Mỹ năm 2014, để lộ thông tin mật liên quan đến 47.000 nhân viên, lộ nhiều kịch bản phim còn đang trong vòng « bí mật » của hãng này. FBI khi đó không loại trừ khả năng tin tặc Bắc Triều Tiên hành động để « trả thù » Sony Pictures đã thực hiện một bộ phim hài *The Interview* với nội dung hai nhân viên tình báo CIA âm mưu ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Các giới chức an ninh mạng của Âu - Mỹ xem Lazarus là một mối đe dọa lớn trong lĩnh vực tội phạm tin học.

Về ScarCruft, có ít thông tin hơn. Theo giới trong ngành, nhóm này còn được biết đến dưới ba tên gọi khác là Ricochet Chollima, APT 37 hay Reaper. Bắt đầu xuất hiện từ 2016, ScarCruft chủ yếu nhắm vào các định chế tài chính và một số các tập đoàn công nghiệp tại nhiều quốc gia, từ Hàn Quốc đến Hoa Kỳ và cả Hồng Kông, Nhật Bản hay Việt Nam và Nga.

### **Bí quyết chế tạo tên lửa siêu thanh của Nga**

Vậy tin tặc Bắc Triều Tiên dò thám Nga như thế nào và liệu đã lấy trộm được những thông tin nhạy cảm nào của tập đoàn chế tạo vệ tinh và tên lửa NPO Mashinostroyeniya ?

NPO Mashinostroyeniya hay còn được gọi tắt là NPO Mash là một con chim đầu đàn của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Có trụ sở tại Reutov ngoại ô Matxcova, NPO Mash hoạt động từ năm 1955, tập đoàn này nổi tiếng với các loại tên lửa liên lục địa UR-100 và UR-100N.

Vẫn theo Reuters, hiện tại, NPO Mash đang dẫn đầu các chương trình phát triển tên lửa siêu thanh của Nga, làm chủ các công nghệ chế tạo vệ tinh và đang phát triển « nhiều chương tên lửa đạn đạo thế hệ mới ». Đây là những lĩnh vực « Bắc Triều Tiên rất quan tâm ». Năm 2019 trong một chuyến thị sát các nhà máy của NPO Mash, tổng thống Vladimir Putin đã tự hào về tên lửa siêu thanh Zircon tập đoàn này chế tạo. Ông không ngần ngại xem đây là « một sản phẩm mới đầy hứa hẹn » có khả năng di chuyển nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh và bắn trúng mục tiêu ở cách xa đến 1.000 km.

Reuters trích dẫn các chuyên gia về an ninh mạng của tập đoàn Mỹ SentinelOne, trụ sở tại California cho biết hai toán tin tặc Bắc Triều Tiên nói trên đã « thâm nhập » hệ thống tin học của tập đoàn Nga NPO Mash, đọc email của nhân viên và giám sát « mật độ trao đổi thư điện tử » giữa các nhân viên của hãng chế tạo tên lửa này. NPO dường như bị « theo dõi » trong quãng thời gian từ « cuối 2021 đến tháng 5/2022 » và trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 tháng đó, Lazarus và ScarCruft đã « đánh cắp được một khối lượng đáng kể các dữ liệu nhạy cảm » của Nga.

Vẫn theo điều tra của SentinelOne, tập đoàn sản xuất vệ tinh và tên lửa của Nga đã cho mở điều tra nội bộ và trong tiến trình điều tra đó thì một nhân viên của NPO Mash đã vô tình để lộ thông tin trên một « cổng vào mà các chuyên gia về an ninh mạng trên toàn thế giới cùng sử dụng ».

Về câu hỏi tin tặc Bắc Triều Tiên lấy trộm được gì, thì khác với SentinelOne, Reuters không thể xác định là trong thời gian tin tặc Bắc Triều Tiên thâm nhập hãng chế tạo tên lửa của Nga «



có đánh cắp thông tin của NPO Mash hay không và họ đã đọc được những thông tin nhạy cảm nào của NPO Mash ».

**Tên lửa Bắc Triều Tiên Hỏa Tinh 18, anh em sinh đôi với SS-19 của Nga ?**

Chỉ biết rằng, vài tháng sau vụ thâm nhập cyber nói trên, chính quyền Bình Nhưỡng đã thông báo nhiều chương trình phát triển tên lửa đạn đạo. Reuters thận trọng lưu ý không thể thẩm định hai sự kiện nói trên có liên hệ gì với nhau hay không.

Trước mắt từ NPO Mash đến tòa đại sứ Nga tại Washington đều từ chối trả lời Reuters về những thông tin vừa nêu. Đại diện ngoại giao Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc không bình luận về điều tra của Reuters và những kết luận của cơ quan an ninh mạng Hoa Kỳ, SentinelOne.

Liệu Bắc Triều Tiên có khai thác những thông tin lấy trộm được của tập đoàn NPO Mashinostroyeniya để tăng tốc các chương trình phát triển tên lửa hay không, để rồi ông Kim Jong Un cuối tháng 7 vừa qua dám khoe vũ khí mới với bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu ?

Reuters trích lời Markus Schiller, một chuyên gia về tên lửa làm việc tại châu Âu và cũng là người nghiên cứu về các chương trình tên lửa Bắc Triều Tiên, theo ông không phải do đánh cắp được thông tin về tên lửa siêu thanh Zircon mà rồi Bình Nhưỡng có khả năng chế tạo loại vũ khí này ngay lập tức. Chuyên gia này nhìn nhận khả năng Nga bị mất trộm trở nên nhạy cảm bởi Zircon là một loại vũ khí hiện đại và đương nhiên là nếu như Bắc Triều Tiên có được bí quyết của NPO Mash thì đó là đó là những « thông tin quý giá ».

Tháng trước, Bình Nhưỡng vừa cho thử nghiệm tên lửa hành trình xuyên lục địa đời mới Hỏa Tinh 18 (Hwasong 18) sử dụng nhiên liệu rắn và có thể được bắn đi từ bất cứ một địa điểm nào, không nhất thiết phải dùng đến các bệ phóng cố định. Hệ

quả kèm theo là vũ khí mới của Bắc Triều Tiên « khó phát hiện và khó bị tiêu diệt hơn »

Đây cũng là những công nghệ NPO Mash đã dùng để chế tạo tên lửa liên lục địa SS-19. Chuyên gia Mỹ Jeffrey Lewis thuộc trung tâm nghiên cứu chống phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin Center for Nonproliferation Studies lưu ý : Bắc Triều Tiên từ cuối 2021 sử dụng một số công nghệ để chế tạo Hỏa Tinh 18 khá « gần gũi » với phương pháp của NPO Mash. Theo ông Lewis, chỉ nội chi tiết này làm dấy lên câu hỏi phải chăng là trong lĩnh vực công nghệ chế tạo tên lửa, có một sự hợp tác nào đó giữa Nga với Bắc Triều Tiên. Việc bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Shoigu cùng với lãnh tụ Kim Jong Un thăm một nhà máy sản xuất vũ khí của Bắc Triều Tiên cuối tháng 7/2023 có thể giúp trả lời một phần câu hỏi này.

## Tin tặc Triều Tiên tấn công hãng sản xuất phi đạn hàng đầu của Nga

08/08/2023

Reuters

Capture à partir de : [VOA](#)



Người dân Triều Tiên sử dụng máy vi tính tại Trung tâm Phục hợp Khoa học-Công nghệ ở Bình Nhưỡng. Vào ngày 16/2/2021, Tinh báo Hàn Quốc nói tin tặc Triều Tiên nỗ lực đánh cắp thông tin về vắc-xin COVID-19.

Một nhóm tin tặc ưu tú của Triều Tiên bí mật xâm nhập mạng máy tính tại một công ty phát triển phi đạn lớn của Nga trong ít nhất 5 tháng vào năm ngoái, theo bằng chứng kỹ thuật được Reuters xem xét và phân tích của các nhà nghiên cứu an ninh.

Reuters phát hiện các nhóm gián điệp mạng có liên hệ với chính phủ Triều Tiên, mà các nhà nghiên cứu bảo mật gọi là ScarCruft và Lazarus, đã bí mật cài đặt các cửa hậu kỹ thuật số tàng hình vào các hệ thống tại NPO Mashinostroyeniya, một

văn phòng thiết kế rốc-kết có trụ sở tại Reutov, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Moscow.

Reuters không thể xác định liệu có dữ liệu nào bị lấy cắp trong quá trình xâm nhập hay không hoặc thông tin nào có thể đã bị xem. Trong những tháng sau vụ đột nhập kỹ thuật số, Bình Nhưỡng đã công bố một số bước phát triển trong chương trình phi đạn đạn đạo bị cấm nhưng không rõ liệu điều này có liên quan đến vụ xâm nhập tin tặc hay không.

Các chuyên gia cho rằng vụ việc cho thấy quốc gia bị cô lập Triều Tiên thậm chí sẽ nhắm mục tiêu vào các đồng minh của mình, chẳng hạn như Nga, trong nỗ lực giành được các công nghệ quan trọng.

NPO Mashinostroyeniya không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters. Tòa đại sứ Nga tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận qua email. Phái bộ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc ở New York không hồi âm yêu cầu bình luận.

Tin tức về vụ xâm nhập mạng xuất hiện ngay sau chuyến đi tới Bình Nhưỡng vào tháng trước của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhân lễ kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên, chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Nga tới Triều Tiên kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Theo các chuyên gia phi đạn, công ty bị nhắm mục tiêu, thường được gọi là NPO Mash, đã đóng vai trò là nhà phát triển tiên phong về phi đạn siêu thanh, công nghệ vệ tinh và vũ khí đạn đạo thế hệ mới, theo các chuyên gia phi đạn. Đây là ba lĩnh vực quan tâm chính yếu của Triều Tiên kể từ khi nước này bắt đầu chế tạo Phi đạn Đạn đạo Xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu kỹ thuật, cuộc xâm nhập gần như bắt đầu vào cuối năm 2021 và tiếp tục cho đến tháng 5 năm 2022 khi, theo thông tin liên lạc nội bộ tại công ty mà Reuters xem qua, các kỹ sư công nghệ thông tin phát hiện ra hoạt động của tin tặc.

NPO Mash đã trở nên nổi tiếng trong Chiến tranh Lạnh với tư cách là nhà sản xuất vệ tinh hàng đầu cho chương trình vũ trụ của Nga và là nhà cung cấp phi đạn hành trình.

## **Đánh cắp email**

Theo ông Tom Hegel, nhà nghiên cứu an ninh của công ty an ninh mạng Hoa Kỳ SentinelOne, người ban đầu phát hiện ra sự xâm nhập, các tin tặc đã đào sâu vào môi trường công nghệ thông tin của công ty để có thể đọc lưu lượng email, chuyển qua lại giữa các mạng và trích xuất dữ liệu.

Ông Hegel nói: “Những phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc hiếm có về các hoạt động mạng bí mật mà theo truyền thống vẫn được che giấu khỏi sự giám sát của công chúng hoặc đơn giản là không bao giờ bị những nạn nhân như vậy bắt được”.

Nhóm các nhà phân tích an ninh của ông Hegel tại SentinelOne đã biết về vụ xâm nhập sau khi phát hiện ra rằng một nhân viên công nghệ thông tin của NPO Mash đã vô tình làm rò rỉ thông tin liên lạc nội bộ của công ty trong khi cố gắng điều tra cuộc tấn công của Triều Tiên bằng cách tải bằng chứng lên một cổng thông tin riêng được các nhà nghiên cứu an ninh mạng trên toàn thế giới sử dụng.

Khi được Reuters liên hệ, nhân viên công nghệ thông tin đó đã từ chối bình luận.

Sai sót này đã cung cấp cho Reuters và SentinelOne một cái nhìn có một không hai về một công ty có tầm quan trọng đặc biệt đối với nhà nước Nga đã bị chính quyền Obama trừng phạt sau cuộc xâm lược Crimea.

Hai chuyên gia an ninh máy tính độc lập, Nicholas Weaver và Matt Tait, đã xem xét nội dung email bị lộ và xác nhận tính xác thực của nó. Các nhà phân tích đã kiểm chứng kết nối bằng cách kiểm tra chữ ký mật mã của email đối với một bộ khóa do NPO Mash kiểm soát.

Ông Weaver nói với Reuters: “Tôi rất tin tưởng vào sự xác thực của dữ liệu. “Làm thế nào thông tin được tiết lộ là một sai lầm hoàn toàn thú vị.”

SentinelOne cho biết họ tin tưởng Triều Tiên đứng sau vụ tin tặc vì các gián điệp mạng đã sử dụng lại phần mềm độc hại đã biết trước đó cũng như cơ sở hạ tầng độc hại được thiết lập để thực hiện các vụ xâm nhập khác.

### ‘Chuyện như phim’

Năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giới thiệu phi đạn siêu thanh “Zircon” của NPO Mash là một “sản phẩm mới đầy hứa hẹn”, có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Ông Markus Schiller, một chuyên gia phi đạn ở châu Âu, người đã nghiên cứu viện trợ nước ngoài cho chương trình phi đạn của Triều Tiên, cho biết việc tin tặc Triều Tiên có thể lấy được thông tin về Zircon không có nghĩa là chúng sẽ ngay lập tức có khả năng tương tự.

“Đây là chuyện như phim,” ông nói. “Có được kế hoạch sẽ không giúp bạn nhiều trong việc xây dựng những thứ này, đâu chỉ có một số bản vẽ.”

Tuy nhiên, trong cương vị là nhà thiết kế và sản xuất phi đạn hàng đầu của Nga, NPO Mash sẽ là một mục tiêu đáng giá, ông Schiller nói thêm.

Các chuyên gia cho biết, một lĩnh vực quan tâm khác có thể là trong quá trình sản xuất được sử dụng bởi NPO Mash xung quanh nhiên liệu. Tháng trước, Triều Tiên đã phóng thử phi đạn Hwasong-18, ICBM đầu tiên sử dụng sức đẩy rắn.

Phương pháp tiếp nhiên liệu đó có thể cho phép triển khai phi đạn nhanh hơn trong chiến tranh, vì nó không yêu cầu tiếp nhiên liệu trên bộ phóng, khiến phi đạn khó bị theo dõi để tiêu diệt hơn trước khi phóng.

NPO Mash sản xuất một ICBM có tên SS-19 được nạp nhiên liệu trong nhà máy và đóng kín, một quá trình được gọi là “nén chặt” mang lại kết quả chiến lược tương tự.

Ông Jeffrey Lewis, nhà nghiên cứu phi đạn tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, cho biết: “Thật khó để làm điều đó vì nhiên liệu đẩy phi đạn, đặc biệt là chất oxy hóa, rất ăn mòn.”

“Triều Tiên thông báo rằng họ cũng đang làm điều tương tự vào cuối năm 2021. Nếu NPO Mash có một thứ hữu ích cho họ, thì đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi,” ông nói thêm.

## Mỹ - Nhật - Hàn tăng cường hợp tác toàn diện đối phó với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc

Đăng ngày: 18/08/2023 - 13:52

Capture à partir de :[RFI](#)

Hôm 18/08/2024, tại Trại David, khu nhà nghỉ của các tổng thống Hoa Kỳ gần Washington, nguyên thủ Mỹ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với hai đồng minh châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mục đích của cuộc họp này là đặt nền tảng cho mối quan hệ hợp tác ba bên, đưa ra một thông điệp mạnh mẽ nhắm tới Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.



Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (G), gặp tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (T), và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (P), tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 29/06/2022. AP - Susan Walsh

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh những tháng gần đây Seoul và Tokyo đã cố gắng giải quyết các bất đồng do lịch sử để lại để xích lại gần nhau. Trong khi đó, Nhật Bản cũng như Hàn Quốc, là những đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ tại châu Á, đều đang đứng trước nhiều thách thức về an ninh từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Nhật NHK, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng, John Kirby, khẳng định cuộc họp thượng đỉnh này là cơ hội quan trọng để củng cố vững chắc mối quan hệ ba bên, khẳng định những nỗ lực của tổng thống Joe Biden muốn dành ưu tiên cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và đặc biệt cho mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vẫn theo NHK, một quan chức của Seoul cho biết lãnh đạo ba nước sẽ công bố ít nhất 2 văn kiện chính trị sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên lần này tại Hoa Kỳ. Theo ông Kim Tae-hyo, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, đó sẽ là những đường hướng chủ đạo cho việc hợp tác giữa ba nước trong nhiều lĩnh vực, vì hòa bình và ổn định thế giới. Dù cuộc họp thượng đỉnh chưa từng có này sẽ không đưa đến việc thành lập một liên minh chính thức giữa ba nước, nhưng sẽ đem lại sự xích lại gần nhau đáng kể giữa ba nước về quân sự và kinh tế

Thông tin viên RFI tại Seoul Nicolas Rocca cho biết thêm chi tiết về những mong đợi của Hàn Quốc ở cuộc gặp thượng đỉnh:

*Các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản là công cụ tốt nhất để răn đe một cuộc xâm lược của Bắc Triều Tiên, tổng thống Hàn Quốc đã quả quyết như vậy hôm thứ Ba vừa qua. Đó là cách cho thấy an ninh của Hàn Quốc phụ thuộc vào láng giềng Nhật Bản, cho dù vẫn còn những chỉ trích và tâm lý chống Nhật ở Hàn Quốc vẫn tồn tại dai dẳng.*

Tại trại David, tổng thống Yoon Suk-yeol trước hết sẽ bảo vệ việc tăng cường hợp tác quốc phòng, đặc biệt liên quan đến việc chia sẻ tức thời, thông tin về các vụ bắn tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Một đường điện thoại nóng sẽ được thiết lập giữa chính quyền ba nước nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc liên lạc, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Đây cũng là cách thể chế hóa việc hợp tác cho dù có thay đổi chính trị.

Trên bình diện kinh tế, có thể các thông báo về vấn đề bán dẫn sẽ được Seoul quan tâm kỹ lưỡng trong khi mà hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong lĩnh vực này đang đầu tư ồ ạt tại Hoa Kỳ nhưng vẫn giữ nhà máy của họ ở Trung Quốc. Với ông Yoon Suk-yeol, tăng cường hợp tác ba bên dường như là một cấp thiết bởi phần lớn uy tín chính trị của mình được ông đặt trong chiến lược ngoại giao."

## Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng Nga thúc Triều Tiên tăng cường vũ khí cho Moscow

05/08/2023

AP

Capture à partir de :[VOA](#)



Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu (trái), lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Hồng Trung (phải) tham gia cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, tại Bình Nhưỡng ngày 27/7/2023.

Tòa Bạch Ốc hôm 3/8 cho hay các giới chức tình báo Hoa Kỳ đã xác định rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu tuần trước đã nói chuyện với các giới chức Triều Tiên trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng về việc tăng cường bán vũ khí cho Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, John Kirby, ông Shoigu đã có bài phát biểu trong chuyến



thăm Triều Tiên nhân các sự kiện kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cử ông Shoigu dẫn đầu phái đoàn Nga dự lễ kỷ niệm.

Chính quyền Biden cho biết việc ông Shoigu muốn thắt chặt hợp tác với Triều Tiên nhấn mạnh rằng Điện Kremlin đã trở nên phụ thuộc vào nước này, cũng như Iran, để có được vũ khí cần thiết cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Triều Tiên và Iran phần lớn bị cô lập trên trường quốc tế vì các chương trình hạt nhân và thành tích nhân quyền của họ.

“Đây là một ví dụ khác cho thấy ông Putin đã trở nên tuyệt vọng như thế nào vì cỗ máy chiến tranh của ông ấy đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu,” ông Kirby nói. “Ông ấy đang sử dụng một số lượng lớn hàng tồn kho để cố gắng chinh phạt Ukraine, và ông ấy đang vươn tới các quốc gia như Triều Tiên, như Iran, và chắc chắn ông ấy đang cố gắng tiếp cận với Trung Quốc để nhận được sự hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh của mình.”

Vào tháng 3 năm nay, Tòa Bạch Ốc cho biết đã thu thập được thông tin tình báo cho thấy Nga đang tìm cách môi giới cho một thỏa thuận đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên, trong đó Moscow sẽ cung cấp cho Triều Tiên lương thực cần thiết và các hàng hóa khác để đổi lấy đạn dược từ Bình Nhưỡng.

Cuối năm ngoái, Tòa Bạch Ốc nói đã xác định rằng Tập đoàn Wagner, một công ty quân sự tư nhân của Nga, đã nhận một lô hàng vũ khí từ Triều Tiên để giúp củng cố lực lượng Wagner chiến đấu ở Ukraine thay mặt cho Nga.

Cả Triều Tiên và Nga trước đây đều bác bỏ cáo buộc của Mỹ về vũ khí. Tuy nhiên, Triều Tiên đã đứng về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, khẳng định rằng “chính sách bá quyền” của phương Tây do Mỹ đứng đầu đã buộc Moscow phải có hành động quân sự để bảo vệ lợi ích an ninh của mình.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden nói rằng việc Điện Kremlin phụ thuộc vào Triều Tiên và Iran cho thấy sự tuyệt vọng của Nga.

Tòa Bạch Ốc cho biết Iran là nhà cung cấp máy bay không người lái tấn công quan trọng cho Nga khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục và Moscow đã phải xoay sở để tránh các lệnh trừng phạt khiến họ không thể có được các bộ phận tinh vi để chế tạo và duy trì nguồn cung cấp vũ khí.

Hoa Kỳ từ lâu đã lo ngại rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga. Ngoại trưởng Antony Blinken đã cảnh báo vào đầu năm nay rằng tình báo Hoa Kỳ cho thấy Bắc Kinh đang cân nhắc vấn đề này. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ đã nói rằng, cho đến nay, họ không tin rằng Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho Moscow.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Nga Vladimir Putin về mối quan hệ đối tác “không giới hạn” khi họ gặp nhau chỉ vài tuần trước khi ông Putin xua quân vào Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Chính quyền Biden đã nhiều lần công bố các phát hiện tình báo trong suốt cuộc chiến nhằm chứng minh rằng Nga có những lựa chọn hạn chế về việc tiếp tế vũ khí.

## [Máy bay ném bom B-52 Mỹ tập trận với Hàn Quốc giữa căng thẳng Triều Tiên](#)

30/06/2023

Reuters

Capture à partir de : [VOA](#)



Máy bay ném bom B-52, C-17 và chiến đấu cơ F-22 của Không quân Hoa Kỳ bay qua Bán đảo Triều Tiên trong một cuộc tập trận không quân chung ở Hàn Quốc vào ngày 20/12/2022.

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc hôm thứ Sáu (30/6), các quan chức Seoul cho biết, trong một động thái phô trương lực lượng mới nhất giữa bối cảnh căng thẳng liên quan đến vụ phóng vệ tinh do thám thất bại của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Seoul cho biết quân đội Mỹ cũng điều các máy bay chiến đấu F-16 và F-15 cùng với máy bay ném bom tham gia cuộc tập trận với sự tham gia của các máy bay phản lực F-35 và KF-16 của Hàn Quốc.

Triều Tiên đã cố gắng phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào đầu tháng này nhưng không thành công, dẫn đến cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo sơ tán khẩn ở một số khu vực của Hàn Quốc mặc dù tên lửa đẩy của Bình Nhưỡng đã lao xuống biển ngay sau khi phóng.

Bộ này cho biết các cuộc tập trận cùng với việc một tàu ngầm mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc gần đây, lần đầu tiên sau gần 6 năm, là bằng chứng về tần suất và cường độ tăng cường triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ.

Các cuộc tập trận cũng thể hiện cam kết của các đồng minh trong việc củng cố thể trận phòng thủ kết hợp bằng cách “cải thiện khả năng tương tác giữa lực lượng răn đe mở rộng, bao gồm lực lượng hạt nhân của Hoa Kỳ và lực lượng quy ước tiên tiến của quân đội chúng tôi”, bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội hai nước đã tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau kể từ tháng 3, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển với sự tham gia của một hàng không mẫu hạm Mỹ và các máy bay ném bom B-1B và B-52.

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận là một cuộc diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh, cáo buộc các đồng minh tăng cường “doạ nạt hạt nhân”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4 đã đồng ý tăng cường triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ như một phần trong các biện pháp nhằm đáp trả tốt hơn các vụ thử vũ khí của Triều Tiên.

## Việt Nam, Hàn Quốc phối hợp về hạt nhân Triều Tiên, vực dậy thương mại và đầu tư

23/06/2023

Reuters

Capture à partir de :[VOA](#)



Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Yoon Suk Yeol trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc. Hàn Quốc và Việt Nam hôm 23/6 nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, viện dẫn mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, và cam kết tăng cường giao thương và đầu tư song phương bất chấp sự sụt giảm trong năm nay và việc Việt Nam sắp tăng thuế đối với các đại công ty.

Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk Yeol thừa nhận những khó khăn về kinh tế nhưng nhắc lại vai trò quan trọng của Việt Nam đối với chiến lược tăng trưởng của Seoul.

Ông đã ký 17 hiệp định với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về một số vấn đề, từ khoáng sản đến lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, và cho biết Seoul sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trước mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng. Việt Nam 'sẵn sàng tham gia vào quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên', ông Thưởng nói tại buổi họp báo chung với ông Yoon.

Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ công nghiệp quốc phòng và hợp tác an ninh ở Biển Đông. Hàn Quốc là một trong nhiều nước thảo luận về khả năng bán vũ khí cho Việt Nam trong lúc Hà Nội tìm cách hiện đại hóa kho vũ khí của mình.

Hàn Quốc và Việt Nam trong vài thập niên qua đã phát triển mối quan hệ công nghiệp gần như cộng sinh. Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Seoul cũng có khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất với Hà Nội là 'đối tác chiến lược toàn diện', cùng với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo nhắc lại mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương, bất chấp sự sụt giảm trong năm nay do nhu cầu toàn cầu thấp hơn đối với điện thoại thông minh và các mặt hàng điện tử khác mà các tập đoàn Hàn Quốc lắp ráp ở Việt Nam với nhiều linh kiện được đưa vào từ Hàn Quốc.

"Mặc dù môi trường kinh doanh khó khăn trong những năm gần đây, chúng ta phải tìm cơ hội mới ở Việt Nam, vốn nằm ngay giữa nỗ lực tái tổ chức chuỗi cung ứng toàn cầu và là thị trường tiêu dùng mới nổi", ông Yoon nói.

Trong 5 tháng đầu năm nay, thương mại song phương đã giảm 1/4 so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm Hàn Quốc của Việt Nam đã giảm gần 30%.

Năm nay, các công ty Hàn Quốc cũng đã đầu tư vào Việt Nam ít hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, và Trung Quốc và Nhật Bản đã dễ dàng vượt xa Seoul, số liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy.

Các đơn mua hàng điện tử giảm đã buộc các công ty Hàn Quốc phải cắt giảm nhân công tại Việt Nam, nhiều nguồn tin trong ngành cho biết.

Để giải quyết xu hướng đi xuống này, Seoul đã đồng ý hỗ trợ tài chính trị giá hơn 4 tỷ đô la vào năm 2030, gần như hoàn toàn dưới hình thức cho vay, để giúp Việt Nam về biến đổi khí hậu, giáo dục và y tế.

Cũng trong chuyến thăm cấp nhà nước này của ông Yoon, các công ty Hàn Quốc cũng đã ký hơn 100 thỏa thuận với các đối tác Việt Nam về năng lượng, hàng không, đóng tàu và nghiên cứu.

Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp khi Hà Nội dự tính sẽ áp dụng mức thuế mới đối với các tập đoàn lớn, bao gồm các công ty đa quốc gia lớn của Hàn Quốc, kể từ năm tới. Kế hoạch này nằm trong cải cách thuế toàn cầu vốn có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam như là một trung tâm sản xuất.

Samsung Electronics, nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam và LG Electronics nằm trong số các công ty lớn đang đàm phán các khoản bồi thường có thể để bù đắp cho mức thuế cao.

“Các công ty Hàn Quốc đang tìm cách quay trở lại quê nhà và đa dạng hóa nhiều hơn là đầu tư hết vào Việt Nam”, ông James Jung, nhà phân tích tại Hyundai Motor Securities có trụ sở tại Seoul, cho biết, lưu ý rằng sức hấp dẫn của Việt Nam đã giảm trong những tháng gần đây, cũng vì mức thuế mới.

Để giải quyết vấn đề này, tháp tùng ông Yoon trong chuyến công du là phái đoàn doanh nghiệp gồm 205 thành viên.

Trong cuộc họp báo chung, Chủ tịch Thượng cho biết ông hoan nghênh các công ty Hàn Quốc đầu tư vào các nhà máy điện chạy bằng khí đốt và các dự án bán dẫn tại Việt Nam.

Các công ty Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư chính vào ngành công nghiệp khí đốt hóa lỏng (LNG) non trẻ của Việt Nam, vốn dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng điện của nước này và giúp khắc phục tình trạng thiếu điện ở các tỉnh phía bắc nơi các hãng Hàn Quốc có nhà máy.

**[Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chia sẻ thông tin về các vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa](#)**

Đăng ngày: 04/06/2023 - 13:11

Capture à partir de : [RFI](#)

Hoa Kỳ và hai đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng ba nước ngày hôm qua, 03/06/2023 tại Singapore, bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La. Kể từ khi quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ấm lên, Mỹ đã tăng cường liên minh quân sự với hai đồng minh của mình trước các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.



Ảnh chụp màn hình TV 3 vị lãnh đạo của Hàn Quốc (Yoon Suk Yeol), Hoa Kỳ (Joe Biden) và Nhật Bản (Fumio Kishida), tại Seoul, Hàn Quốc, 27/04/2023.AP - Ahn Young-joon

Thông tin viên RFI Frédéric Charles tường trình từ Tokyo:

*"Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ trao đổi dữ liệu theo thời gian thực nhằm cải thiện khả năng của mỗi nước trong việc phát hiện và đánh giá các tên lửa do Bắc Triều Tiên phóng lên". Thông báo này được đưa ra ít lâu sau vụ phóng vệ tinh do thám thất bại cách đây vài ngày của Bình Nhưỡng, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Từ một năm nay, Bắc Triều Tiên đã gia tăng các vụ thử tên lửa đạn đạo và tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân.*

*Tiến trình hòa giải giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau nhiều năm tranh chấp đã khuyến khích Hoa Kỳ cùng với hai đồng minh*

*quan trọng nhất ở châu Á, thực hiện các bước hiện đại hóa liên minh và tăng cường khả năng răn đe.*

*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ước tính rằng ba nước đang phải đối mặt với những thách thức chung "liên quan đến các hành vi bức hiếp của Trung Quốc, các hành động khiêu khích nguy hiểm của Bắc Triều Tiên và cuộc chiến tàn khốc do Nga tiến hành ở Ukraina".*

*Đối mặt với việc Bắc Triều Tiên bắn tên lửa, Nhật Bản quyết định trang bị khả năng phản công. Hoa Kỳ sẽ khuyến khích ba nước cải tiến lực lượng quân sự của họ theo hướng "đa năng hơn, bền bỉ và cơ động hơn", và thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung.*

*Nhật Bản và Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc liên kết chiến lược quốc phòng của họ với Hoa Kỳ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết "Đài Loan không chỉ là vấn đề song phương Trung Quốc-Đài Loan, mà giống như Bắc Triều Tiên, đó là một vấn đề toàn cầu."*